

ข่าวประจำวัน ที่ 1 มิถุนายน 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	เดลินิวส์ออนไลน์	"พท." ชัดจัดงบประมาณศรีธนญชัย จั๊นายกฯ ลาออก	4
2	มติชนออนไลน์	'ยิ่งลักษณ์' ลั่น ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง แต่เป็นระบอบที่ให้คุณค่าทุกคนเท่าเทียม	6
3	มติชนออนไลน์	'แสงค์' ยัน พรรคร่วม รบ. เหนียวแน่น ขำตอบ "ถ้าเขาไม่รักกลับบ้านดีกว่า" ของ 'ชาติา ภท.'	7
4	เดลินิวส์ออนไลน์	สภาแจ้ง "ณัฐพล" สิ้นสุดสมาชิกสภาพ ส.ส.	8
5	ไทยรัฐออนไลน์	"ยุทธนา" ขยับขึ้นชั้น ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พปชร. เสียบแทน "ณัฐพล"	9
6	มติชนออนไลน์	'ณัฐพล' เปิดใจหลังลาออก ส.ส. ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ไม่ว่าจะอยู่ฐานะไหน ย้ำ ไม่เคยเสียใจในสิ่งที่ได้ทำ	10
7	ไทยรัฐออนไลน์	ฉะยับล้มเหลว หั่นงบ สธ. แต่ซื้ออาวุธ ฝ่ายค้านเผยเล่ห์ หมกเม็ดอำพราง ตู๋ เมินชูโหวตคว่ำ	12
8	เดลินิวส์ออนไลน์	"อนุชา" ยัน พปชร.ไม่ถูกโดดเดี่ยวหลังโดนพรรคร่วมฯ ถล่มร่างงบประมาณ	18
9	สยามรัฐออนไลน์	"อัศนี บุรณุกุศล" นั่งนายก ทน. เชียงใหม่ นำ สท. 18 ที่นั่ง เตรียมประชุม สภานัดแรก 2 มิ.ย. นี้	19
10	มติชนออนไลน์	"ณัฐพล" ยืนยันใบลาออกจาก ส.ส. แล้ว เปิดทาง หลานประภัตร โพธสุธน นั่ง ส.ส.	20
11	ไทยโพสต์ออนไลน์	'ณัฐพล' ร่อนใบลาออก ส.ส. แล้ว ! ไม่รอศาล เปิดทาง หลานประภัตร นั่งผู้แทนฯ	21
12	สำนักข่าวไทยออนไลน์	ลาออกปาร์ตี้ลิสต์ เตรียมไขก๊อกจากพรรค	22
13	แนวหน้าออนไลน์	เจ้าพ่อสะแกกรัง โวย ! 'รัฐบาล' หั่นงบ 'หน.หนุ' สู้โควิดพ้อกลับบ้านเราเถอะ	23
14	เดลินิวส์ออนไลน์	เดือดตัดงบประมาณ สธ. 'ชาติา' สะกิด 'อนุทิน' ถอนตัวจากรัฐบาล	24
15	สยามรัฐออนไลน์	ภท.-ปชป. ร่วมถล่ม รบ. จัดงบไม่สอดคล้องแก้โควิด-พื้น ศก. ด้านฝ่ายค้านรุมยำไล่หั่นงบ สธ.-ศึกษา	26

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยโพสต์ออนไลน์	ลาออกดีหรือจะยุบดี ?	28
2	มติชนออนไลน์	ทบทวน ถอดรื้อ บทเรียน จัดเจน 'เก่า' ต่อ การเมืองใหม่	32
3	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	วัดใจ '3 ป.' ล้างไฟการเมือง 'พรรคร่วม' แก่ทาง 'ยุบสภา'	34
4	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์	ฉากจบ “ณัฐพล” พันพรรคพลังประชารัฐ	36
5	มติชนออนไลน์	ท้วงท่า อากักร ของ อนุทิน ชาญวีร์กุล หวานอม ขมกลืน	38
6	คมชัดลึกออนไลน์	ส.ส. ป้ายแดง "ยุทธนา" หลานเฮี้ยมั่งชาติไทยประชารัฐ	40
7	คมชัดลึกออนไลน์	'หลาดดา' อุทัยเดียด สัญญาณบุรีรัมย์	42
8	มติชนสุดสัปดาห์ ออนไลน์	เปิด 'โมเดล' พรรคฝ่ายค้าน จัดทัพกรำศึกฟองงบฯ '65	44

ข่าวอ้างอิง

เตลิวิสิ

"พท." ชัดจัดงบประมาณศรีธัญชัย จินายกาลาออก

อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 11.04 น.



“พท.” ชัดจัดงบประมาณศรีธัญชัย จินายกา ลาออก ด้าน “ก้าวไกล” ปล่อยทุนใหญ่กลืนกินเอสเอ็มอี ขณะที่ “อดีตรมช.คลัง” ท่วงผ่านงบปี 65 ก่อนนี้ทะลุเพดาน 60%

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระแรก วันที่สอง

นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 ว่า รัฐบาลได้กำหนด ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ล้มเหลวอยู่ในฝันของกลุ่ม ควบคุมอำนาจ โดยไม่ได้สนใจปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งงบประมาณที่ส่งเข้ามาให้สภาพิจารณาในวันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยเฉพาะงบประมาณที่ดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งในงบประมาณปี 2565 กลุ่มเปราะบางไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการการคุ้มครองทางสังคม

อีกทั้งประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในสถานการณ์วิกฤติโควิด ในประเทศไทยจะมีคนจนเพิ่มขึ้นถึง 11 ล้านคน และจะมีอีก 25 ล้านคนที่จะต้องตกงาน แรงงานในประเทศไทยมี แรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน เท่ากับครึ่งหนึ่งของแรงงานในประเทศ จึงต้องมาดูว่ามาตรการต่างๆ ของรัฐได้เข้าถึง ทุกคนหรือไม่เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณ

นางมนพร ยังกล่าวถึงมาตรการเยียวยาต่างๆ ของผู้มีรายได้น้อยหรือขาดรายได้ว่า รัฐบาลไม่ได้สนใจที่จะใช้ ระบบสวัสดิการเข้ามาช่วยเหลือ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีหรือใช้ระบบเลขประชาชน 13 หลัก เพื่อให้ประชาชนอยู่ บ้านโดยไม่ต้องอดอยาก และจากการทำงบประมาณของหน่วยงานทั้งสภาพัฒน์ และสำนักงบประมาณเคยทราบหรือไม่ว่ากลุ่มเปราะบางหรือผู้ด้อยโอกาสที่ประกอบอาชีพเหล่านี้จะต้องถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร โลกยุคหลังโควิด-19 ก็มี แนวโน้มสูงขึ้นที่จะถูกแทนด้วยเครื่องจักรและหุ่นยนต์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดโรคระบาดเช่นนี้อาจทำให้นายจ้างต้องหันไป

ใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงาน แต่ปรากฏว่าในงบประมาณปี 2565 รัฐบาลกลับจัดสรรเงินในการเสริมในการเสริมสร้าง การแข่งขันศักยภาพและการแข่งขันเพียง 10.92% ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน และเป็นการจัดสรร งบประมาณที่ไร้ทิศทางไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

“ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ การบริหารความหวังของประชาชน คือสิ่งสำคัญที่รัฐบาลได้ให้ความหวังไว้ว่าจะเอา ความสุขของประชาชนกลับคืนมา 7 ปีแล้ว ภายใต้การบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นผู้ทำลาย ความหวังของประชาชนคนไทยเสียเอง ประชาชนคนไทยเจ็บ เจ็บแต่ไม่จบ นั่นก็เพราะความไร้ประสิทธิภาพของ นายกรัฐมนตรีที่ชื่อที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกเถอะค่ะ แล้วเปิดโอกาสให้สภาแห่งนี้มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ ดังนั้น ดิฉันไม่สามารถรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 65 ได้ เพราะเป็นงบประมาณแบบศรีธนญชัย” นางมนพร กล่าว

จากนั้นนายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า การจัดสรรงบรายจ่ายปี 2565 นำ ผิดหวัง งบเอสเอ็มอีถูกตัด รัฐบาลไม่เคยให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี การตัดงบบริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คือ การตัดโอกาสที่เอสเอ็มอีจะได้กู้เงิน ตัวเลขล่าสุด รัฐบาลมียอดค้ำจ่าย บสย. 56,000 ล้านบาท ทำให้ธนาคารไม่ปล่อยกู้เอสเอ็มอี 4 ปีที่ผ่านมา กลุ่มทุนใหญ่กู้เงินได้มากขึ้น 35% ผิดกับเอส เอ็มอีกู้ได้ลดลง ถูกตัดออกจากวงจรรายการเข้าถึงสินเชื่อ รัฐบาลปล่อยทุนใหญ่กลืนกินเอสเอ็มอี รัฐบาลไม่ต้องการช่วยเอส เอ็มอี ทำให้เอสเอ็มอีเสี่ยงต่อการปิดกิจการจำนวนมาก

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีต รมช.คลัง อภิปรายว่า อยากให้มีการสังคายนา ระบบงบประมาณใหม่ ไม่ใช่เน้นแต่การสร้างรั้ว สร้างถนน แล้วบอกว่าเป็นการลงทุน เพราะการสร้างถนนที่ไม่มีรั้วจึง ไม่ใช่การลงทุน ทำให้เงินลงทุนที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้อยลง สิ่งที่น่าห่วงขณะนี้คือ ฐานะการคลังและหนี้ของ รัฐบาลจากพิษสถานการณ์โควิด-19 กำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ กำลังจะเข้าสู่ภาวะตัวเลขเกินเพดานหนี้ 60 เปอร์เซ็นต์ อัน เป็นผลจากการตั้งงบประมาณขาดดุลงบปี 2564 และ 2565 ค่อนข้างสูง รวมกับการกู้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในปี 2563 และ 5 แสนล้านบาท ในปี 2564 ขณะที่รัฐบาลมีรายได้ต่ำ ไม่อยากให้มีการทำผิดกฎหมายโดยการอนุมัติงบ รายจ่ายปี 2565 เพราะที่ผ่านมา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2565 ประเทศไทยขาดดุลเกิน 1 ล้านล้านบาท มาแล้ว 3 ปี ทำให้ ตัวเลขหนี้ต่อจีดีพีจะสูงเกิน 60 เปอร์เซ็นต์แน่นอน ดังนั้นหากสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติงบรายจ่ายปี 2565 จะทำให้ รัฐบาลก่อนหนี้เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับเปิดทางให้รัฐบาลทำผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลัง.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/846994>

‘ยิ่งลักษณ์’ ลั่น ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง แต่เป็นระบอบที่ให้คุณค่าทุกคนเท่าเทียม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 09:18 น.



เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra ระบุว่า เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ถูกเลือกเป็นเดือนสัญลักษณ์ ของ Pride Month หรือ เดือนแห่งความภูมิใจ เพราะเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2512 เกิดเหตุตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในบาร์สตอนวอลล์ อินน์ ที่นิวยอร์ก ทำให้เกิดความไม่พอใจและเกิดการประท้วง เป็นชนวนให้กลุ่มหลากหลายทางเพศทั่วโลกยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิ เสรีภาพ อีสรภาพ และต่อต้านการใช้ความรุนแรง การถูกกีดกัน รวมถึงการเลือกปฏิบัติด้วยอคติทางเพศสภาพ

เดือนมิถุนายนจึงกลายเป็นเดือนที่มีความหมายพิเศษของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) ซึ่งเราจะเห็นกิจกรรมเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งสายรุ้ง การเดินขบวนพาเหรด และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สังคมรับรู้และยอมรับในตัวตนของพวกเขาเหล่านั้นเองค่ะ

กว่า Pride Month จะมีสีสันในวันนี้ กลุ่มหลากหลายทางเพศต้องต่อสู้จากการถูกกีดกันจากสังคม การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกใช้ความรุนแรงอย่างขมขื่น

ดิฉันเชื่อว่าธรรมชาติกำหนดให้คนเราเกิดมาแตกต่างกัน ซึ่งนั่นคือความสวยงามของมนุษย์ ทำให้เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสทุกคนอย่างเสมอภาค เชื่อมมั่นในศักยภาพของคนที่มีแม้แตกต่างแต่สามารถร่วมกันสร้างสรรค์สังคมได้ ซึ่งดิฉันเห็นว่าเหมือนกับประชาธิปไตยค่ะ เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง แต่ยังเป็นระบอบที่ให้คุณค่ากับทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่จำกัดว่าเป็นใคร อัตลักษณ์ทางเพศแบบไหน

ดิฉันหวังว่าประชาธิปไตยของไทย จะเปิดรับและให้พื้นที่ของทุกเพศสภาพได้แสดงออกอย่างเสรี คุ้มครองความปลอดภัยให้ทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ต้องทุกขั้ทรมานจากการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากสังคมอีกต่อไป สุดท้ายนี้ ดิฉันอยากเชิญชวนทุกท่านที่สนใจอ่านบทความเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศในเพจ THINK คิด เพื่อ ไทย กันค่ะ

ขอบคุณน้องๆที่ได้ร่วมกันคิดและร่วมผลักดันให้มีพื้นที่สำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยอย่างเท่าเทียมกันนะคะ

อ้างอิง : <https://www.facebook.com/134485838461035/posts/237010141541937>

‘แสงค์’ ยัน พรรคร่วม รม.เหนียวแน่น ขำตอบ “ถ้าเขาไม่รักกลับบ้านดีกว่า” ของ ‘ชาดา ภท.’

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 09:34 น.



‘แสงค์’ ยัน พรรคร่วม รม.เหนียวแน่น ขำตอบ “ถ้าเขาไม่รักกลับบ้านดีกว่า” ของ ‘ชาดา ภท.’

เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 1 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่พรรคร่วมรัฐบาลทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย อภิปรายโจมตีการจัดทำงบประมาณและเหมือน พปชร.จะโดดเดี่ยวใช้หรือไม่ว่า ไม่มีอะไรก็ธรรมดา พรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่นอยู่แล้ว ส่วนการอภิปรายนั้นมองว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้ถล่มก็พูดกันถึงเรื่องที่ต้องทำร่วมกันไม่มีอะไรขัดแย้ง

เมื่อถามย้ำกรณี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อภิปรายบอกหัวหน้าพรรคถ้าเขาไม่รักกลับบ้านดีกว่า นายอนุชาไม่ตอบคำถามก่อนโบกมือและหัวเราะให้สื่อ

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2752177

เดลินิวส์

สภาแจ้ง "ณัฐพล" สิ้นสุดสมาชิกสภาพส.ส.

อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.28 น.



สภาแจ้ง "ณัฐพล" สิ้นสุดสมาชิกสภาพส.ส. ดัน "ยุทธนา โพธิ์สุธน" นั่งส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. แทน

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายสมบุรณ์ อุทัยเวียณกุล เลขานุการประธานรัฐสภา กล่าวว่า เนื่องด้วยนายณัฐพล ทีปสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 64 เป็นเหตุให้สมาชิกสภาของนายณัฐพล สิ้นสุดลง และประกาศให้ผู้มีรายชื่อลำดับถัดไปของพรรคพปชร. เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทนนายณัฐพล คือลำดับที่ 21 นายยุทธนา โพธิ์สุธน ซึ่งมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 64 แล้ว ทำให้ขณะนี้ ส.ส. ปฏิบัติหน้าที่อยู่คือ 482 คน หากนายยุทธนา มารายงานตัวต่อสภาและทำพิธีปฏิญาณตนในสภาก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยจะทำให้มี ส.ส. ปฏิบัติหน้าที่อยู่คือ 483 คน

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/846974>

"ยุทธนา" ขยับขึ้นชั้น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พปชร.เสียบแทน "ณัฐพล"

1 มิ.ย. 2564 02:11 น.



ประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ "ยุทธนา" หลานเหี้ยมึง "ประภัตร โพธสุธน" เลื่อนเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. แทน "ณัฐพล ทิพสุวรรณ" หลังร้อนใบลาออกพ้น ส.ส.

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งลงนามโดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้มีใจความระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พ.ค.2562 ซึ่งได้ประกาศให้ นายณัฐพล ทิพสุวรรณ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัดนี้ นายณัฐพล ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.2564 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายณัฐพล สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2105362?utm_source=PANORAMA_TOPIC

‘ณัฐพล’ เปิดใจหลังลาออก ส.ส. ขอบคุนทุกกำลังใจ ไม่ว่าจะอยู่ฐานะไหน ย้ำ ไม่เคยเสียใจในสิ่งที่ได้ทำ
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 07:38 น.



จากกรณี นายณัฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.วานนี้ (31 พฤษภาคม) โดยระบุว่า การลาออกเป็นเหตุผลส่วนตัว และเพื่อให้มีการดำเนินการเลื่อนบุคคลที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นมาทำหน้าที่ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเคยเป็น ส.ส. มาก่อนนั้น

ล่าสุด ช่วงดึกที่ผ่านมา (31 พฤษภาคม) นายณัฐพล เผยความในใจหลังจากยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.ว่า หลังจากได้ใช้เวลาคิดและไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ตอนนี้ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากผลของคำตัดสินของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 มีผลทำให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว ยังต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาไปด้วย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญคงจะมีคำวินิจฉัยมาในเร็ววันว่าจะพ้นหรือไม่พ้นสภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายณัฐพลกล่าวว่า ผมอยู่ในสถานะที่แตกต่างจากเพื่อนๆ เพราะบางคนไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง หรือถูกตัดสิทธิ แต่เป็นตัวแทนประชาชนในระดับเขตและมีพื้นที่ที่ต้องดูแลชัดเจน สถานะของผมที่ไม่ได้มีข้อผูกมัดเหมือนคนอื่น ควรเปิดโอกาสให้ ส.ส.ท่านอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตเช่นนี้น่าจะเป็นผลดีที่สุด

นายณัฐพลกล่าวต่อว่า สืบเนื่องจากคดี กปปส. ตนและภรรยาโดนตัดสิทธิทางการเมืองทั้งคู่ คงต้องใช้เวลาดำเนินการเรื่องคดีความอย่างเต็มที่ ส่วนตนเอง อย่างที่ได้เคยแจ้งไปตั้งแต่เมื่อครั้งพ้นจากตำแหน่งที่กระทรวงศึกษาฯ ไว้แล้วว่า ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ไหน ตำแหน่งใดๆ ก็คงยังคงทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งอย่างดีที่สุด

“ตอนนี้ได้มีโอกาสทำโปรเจกต์หลายๆ อย่างที่เคยหยุดเอาไว้ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ซึ่งความตั้งใจก็เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กและเยาวชน หวังว่าจะยังได้รับแรงใจสนับสนุนจากทุกท่านเหมือนเช่นเคย

“ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุนทุกกำลังใจที่มีให้กัน ไม่ว่าจะผมจะอยู่ในฐานะแกนนำ รัฐมนตรี นักโทษ หรืออะไรก็ตามแต่ ผมไม่เคยเสียใจในสิ่งที่ได้ทำไป เพราะผมได้ทำทุกอย่างสุดความสามารถ เต็มความสามารถในทุกบทบาทที่ได้รับ ในข้อมูล

และตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม ณ เวลานั้น อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง และก็ขอน้อมรับคำตัดสินตาม กระบวนการยุติธรรม

“ขอขอบคุณเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ข้าราชการ เพื่อน ส.ส. หัวหน้าพรรค ทั้งพรรคเดียวกันและต่างพรรค รวมถึงผู้หลัก ผู้ใหญ่ทุกท่าน ที่ถึงแม้จะมีแนวคิดทางการเมืองต่างกัน แต่ก็ยังมีมิตรภาพร่วมกันได้ ที่สำคัญขอบคุณคนไทยหัวใจรักชาติทุกคนครับ” นายณัฐพลกล่าว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2752088

ฉะยับล้มเหลว ทั้่งบสร.แต่ซื้ออาวุธ ฝ่ายค้านเผยเล่ห์ หมกเม็ดอำพราง ตู้เมินชูโหวตคว่า

1 มิ.ย. 2564 05:01 น.



สภาฯกร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65 วันแรกร้อนฉ่า ฝ่ายค้านรุมยำ “ประยุทธ์” ใจดำเมินทุกข์ยากประชาชน ไล่ส่งไขก๊อกเช่น จัดงบล้มเหลว เฉ่่งต้งบฯสาธารณสุขชนั้กรบสู้โควิด-19 แต่หมกเม็ดอำพรางเพิ่มงบฯซื้ออาวุธ “สมพงษ์” ฉะผู้นำไร้ ศักยภาพ บริหารช่วยเหลือเศรษฐกิจเจ้่งแล้วกว่า 1 ล้านล้านบาท “ประเสริฐ” หวดมือไม่ถึงสร้างแต่หนี้ ละเลยปราบ ทุจริต “วิโรจน์” สับและหมกเม็ดช่องงบฯจัดหายุทโธปกรณ์ แฉ ทบ.-ทร.ได้เพิ่ม 2.6 พันล้าน เอาไปซื้อวัคซีนแอสตรา 22 ล้านโดส ฉีดได้ 11 ล้านคน เด็ก ปชป. ภท.จับมือถล่มจัดงบฯผิดแผน “อิสระ” เฉ่่งงบแก้จน 9.4 ล้านคน ฐานรากได้ หัวละ 174.75 บาท จะรอดยังงั “ภราดร” โวย สธ.ขอ 1.2 หมื่นล้านซื้อวัคซีนถูกตัดเหี้ยน “ชาตา” ของชินสกะกิด “เสี่ย หนู” เขาไม่รักก็กลับบ้านเราละอะ “บิ๊กตู” ใต้ตูดงบฯเอื้อพวกพ้อง ยันโปรงใสรอบคอบ เมินฝ่ายค้านชูโหวตคว่า

เปิดเวทีอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วันแรก ฝ่ายค้านพุ่งเป้าอภิปรายชี้ให้เห็นถึง ความล้มเหลวของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในการจัดสรรและปรับลด งบประมาณอย่างไม่เหมาะสมท่ามกลางวิกฤติโรคโควิด-19 โดยเฉพาะงบของกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่รัฐสภา บรรยากาศก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565 เป็นวันแรก มีการวางมาตรการควบคุมทางสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ผู้เข้ามา ในอาคารรัฐสภาทุกประตูเข้าออก ต้องสวมหน้ากากอนามัย กรอกแบบสอบถามยืนยันส่งออนไลน์ล่วงหน้าให้ ส.ส.มี ผู้ติดตามได้คนเดียว และสั่งห้ามสื่อมวลชนขึ้นไปถ่ายรูปรูหรือทำข่าวบนชั้นลอยเด็ดขาด เกรงอาจมีละอองฝอยน้ำลาย กระเด็นลงไปที่ห้องประชุมที่ ส.ส.นั่งอยู่ ผู้อภิปรายให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา ถ้าจะถอดหน้ากากให้พูดที่โพเดียมหลังฉาก กั้นอะคริลิกใสขนาดใหญ่ โดยเวลา 08.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทาง มาถึงด้วยสีหน้าปกติ กล่าวสั้นๆว่า “พร้อม” ก่อนขึ้นไปห้องรับรอง

มติ กก.คว่างบฯไร้สำนึกไม่เห็นหัว ปชช.

นายพิจารณ์ เขาวพัฒนาวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ร่างงบฯปี 65 ควรเป็นงบฯฟื้นฟูประเทศ จำเป็นต้อง ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและผลกระทบที่ประชาชน ผู้ประกอบการได้รับ แต่การจัดสรรงบฯของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ผิดฝาผิดตัวและไร้สามัญสำนึก ทั้งนี้ พรรคมีมติไม่ให้ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65 ผ่านในวาระแรก เพราะเป็นการ

จัดสรรงบประมาณไม่ตรงจุด ไม่สอดคล้องกับวิกฤติประเทศ ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีผู้นำประเทศคนใหม่ต้องมีรัฐบาลที่จัดสรรงบฯ เห็นหัวประชาชนมากกว่านี้ จึงขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออกทันที

ผู้นำรับครวเรือนอ่วม-เอสเอ็มอีไม่ฟื้น

ต่อมาเวลา 09.30 น. จึงเริ่มเปิดประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระแรก มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภา เป็นประธานการประชุม จากนั้นเวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ ร่ายยาวชี้แจงกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยสรุปว่างบฯปี 65 ตั้งไว้ 3.1 ล้านล้านบาท เป็นงบฯแบบขาดดุลเศรษฐกิจไทยปี 65 คาดจะขยายตัว ร้อยละ 4-5 คาดการณ์จะจัดเก็บรายได้ภาษีอากรและรายได้อื่น ๆ รวม 2.51 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.26 จากปีก่อน หนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มี.ค.64 มี 8.4 ล้านล้านบาท คิดเป็น 54.3 ของจีดีพี ยังอยู่ภายใต้กรอบตามวินัยการเงิน การคลังร้อยละ 60 สถานะเงินคลัง วันที่ 30 เม.ย.64 มี 372,784 ล้านบาท แต่ภาคธุรกิจและครัวเรือนเปราะบาง มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่ฟื้นตัวจากการระบาดระลอกแรกและได้รับผลกระทบเพิ่มเติม จากระลอกใหม่ รายได้ความสามารถชำระหนี้ลดลง

คุยใช้งบโปรงใส่พร้อมให้ตรวจสอบ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า สารสำคัญของงบฯปี 65 แบ่งเป็น 1.งบฯกลาง 571,047 ล้านบาท 2.งบฯของหน่วยรับ งบประมาณ 1.03 ล้านล้านบาท 3.งบฯบูรณาการ 208,177 ล้านบาท 4.งบฯบุคลากร 770,160 ล้านบาท 5.งบฯเงินทุน หมุนเวียน 195,397 ล้านบาท 6.งบฯเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 297,631 ล้านบาท 7.งบฯเพื่อชดใช้เงินคลัง 596.7 ล้านบาท 8.งบฯเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,978.6 ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความ มั่นคง 387,909 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 ของวงเงินงบฯ 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 338,547 ล้าน บาท 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 548,185.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.7 4.ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 733,749.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.7 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 119,600 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ 559,300 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 ยืนยันได้กลิ่นกรอบอย่างรอบคอบ จะเข้มงวด กวดขันป้องกันทุจริตการใช้งบฯ พร้อมให้องค์กรอิสระตรวจสอบ ประชาชนแจ้งข้อมูลมาได้ จะใช้งบฯสร้างสรรค์ โปรงใส่ ทำเพื่อประชาชน เพื่อ อนาคตลูกหลาน

“สมพงษ์” ระวังคนละโลกเหลวไม่เป็นที่

จากนั้นนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน อภิปรายเป็นคนแรกว่า สิ่งที่เห็นจากร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65 เหมือน พล.อ. ประยุทธ์อยู่คนละโลกกับประชาชนเจ้าของประเทศ ไม่อยู่บนโลกความเป็นจริง ความเป็นจริงที่ทุกคนเผชิญอยู่ขณะนี้ ประชาชนลำบากแสนสาหัส แต่รัฐบาลกลับวางแผนจัดงบฯปี 65 ราวกับประเทศอยู่ในภาวะปกติ สะท้อนความล้มเหลว หละหลวมในการบริหาร นายฯไม่ได้ยินเสียงประชาชนที่เดือดร้อน หรือมีศักยภาพการบริหารจัดการได้เท่านี้ ไม่สนใจ ประเทศจะเสียหายอย่างไร ขอให้ยังรักษาอำนาจผลประโยชน์พวกพ้อง วงเวียนปลาปลื้มว่าควบคุมโรคระบาดได้ดี แต่ อีกด้านกลับมอดมอมไม่เห็นความเดือดร้อนจากการพังทลายของภาคธุรกิจที่จมน้ำตายต่อหน้าต่อตา เป็นรัฐบาลที่ ตัดสินใจผิดพลาดมากเท่าที่เคยมีมา โดยเฉพาะวัคซีนประชาชนไม่สามารถเลือกวัคซีนที่คิดว่าปลอดภัยที่สุด การกระจาย วัคซีนไม่หลากหลาย ไม่รวดเร็ว ไม่ทั่วถึง สะท้อนการไร้ศักยภาพของผู้นำชาติวิสัยทัศน์ ไม่มีแผนรับมืออย่างเป็นระบบ ล้มเหลวไม่เป็นที่ คนไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงที่สุด เศรษฐกิจเสียหายกว่า 1 ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มจมดิ่งต่อไป

ใจดำอู๋ม กท.หั่นงบฯ สธ.-พม.-แรงงาน

นายสมพงษ์กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65 ไม่อาจยอมรับให้ผ่านได้ 4 ประเด็น คือ 1.ไม่จัดลำดับความสำคัญปัญหา ไม่บรรเทาความเดือดร้อน ชัดเจนจัดงบฯให้กระทรวงกลาโหมมากที่สุด มากกว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เกือบ 5 หมื่นล้านบาท ขณะที่งบฯ สธ.ถูกปรับลดเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปีถึงกว่า 4,000 ล้านบาท ทั้งกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวัคซีน หน่วยงานควบคุมโควิด เช่น การคัดกรอง การจัดหาชุดตรวจและบริหารจัดการวัคซีน ถูกตัดในช่วงจำเป็นสูงสุดด้านสาธารณสุข แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบฯเต็มที่ 2.ไม่คำนึงถึงปัญหาทุข์ร้อนประชาชน ที่ต้องการสวัสดิการดูแลชีวิตประชาชน แต่งบฯกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน ถูกตัดลดลงอย่างมาก รัฐบาลใจดำกับประชาชน 3.ไม่มีวิสัยทัศน์ ขาดการคิดวางแผนงบประมาณในการวางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมให้ประเทศออกจากวิกฤติ เช่น การฟื้นฟูส่งเสริมกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี 4.สะท้อนถึงความอ่อนด้อยการบริหารจัดการ ไม่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นจะก้าวพ้นวิกฤติในอนาคตได้ จัดงบฯปี 2565 ขนพาดาน กู้ชดเชยขาดดุลเพิ่มไม่ได้อีกแล้ว ไม่รู้จักหาเงินเข้าประเทศ รู้จักแต่การกู้ นำมาใช้แบบไม่ก่อให้เกิดรายได้ งบประมาณประเทศที่ถูกจัดอย่างไร ยุทธศาสตร์ไม่อาจยอมรับให้ผ่านสภาได้

“ประเสริฐ” สับ “ลุงตู่” มือไม่ถึงสร้างแต่หนี้

ต่อมาเวลา 11.58 น. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขานุการพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่า จัดงบฯเหมือนสถานการณ์ปกติในช่วงวิกฤติโควิด ไม่เห็นความเดือดร้อนของประชาชน 7 ปีสะท้อนว่า พล.อ.ประยุทธ์มือไม่ถึง สร้างหนี้เพิ่มให้ประเทศ ตั้งงบฯลงทุนเพียง 20% หรือ 6.2 แสนล้านบาท แต่กลับตั้งงบฯซื้ออาวุธจำนวนมาก นำหัวงูรัฐวิสาหกิจ 52 แห่ง บางแห่งยังขาดทุน เช่น การบินไทย เป็นภาระงบฯตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจกว่า 50 แห่ง ล้วนเป็นทหารต่างตอบแทนพวกพ้อง ปลอ่ยให้ทุจริตคอร์รัปชัน เช่น องค์การคลังสินค้า (อคส.) สวาปามทั้งหน้ากากอนามัยและถุงมือยาง ขอดตั้งข้อสังเกต 5 ข้อ 1.งบฯไม่สะท้อนปัญหา นายกฯไม่พูดถึงโควิด-19 ไม่จัดงบฯฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2.ตลอด 7 ปีใช้งบฯสูงถึง 20.8 ล้านล้านบาท และจะใช้เพิ่ม 3.1 ล้านล้านบาท แต่เศรษฐกิจโตแค่ 1% เป็น “รัฐบาลเวรี้กู” กู้เป็นอย่างเดียว 3.ไม่ลำดับความสำคัญตั้งงบฯกระทรวงอื่นแต่เพิ่มให้กลาโหม กระทรวง สธ.กำลังต่อสู้กับโควิดแต่ถูกลดงบฯลงครั้งแรกในรอบ 12 ปี ตัดมากถึง 4.3 พันล้านบาท ศบค.ให้ทหารเข้ามาคุมยึดอำนาจสาธารณสุข ไม่มีความรู้ ล้มเหลวกระจายวัคซีนจัดให้จังหวัดพวกพ้อง จน ส.ส.รัฐบาลต้องออกมาทวงวัคซีน

ฉะไร้ประสิทธิภาพ ละเลยปราบโกง

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า 4.กระจายงบฯเอื้อพวกพ้อง ฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าทกรมสร้างภาพสวยหรูพื้นที่สีแดงได้วัคซีนน้อยกว่าพื้นที่สีเขียวและสีขาว วันที่ 7 มิ.ย. ที่คุยว่าปูพรมฉีดแอสตราเซเนกาจะติดโรคเลื่อนหรือไม่ ถ้ามีปัญหานายกฯต้องรับผิดชอบลาออก 5.งบฯองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลดน้อยลง ทั้งที่เลื่อนจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่นและจัดเก็บได้น้อยอยู่แล้ว แทนที่จะอุดหนุนท้องถิ่นลดความเหลื่อมล้ำ แต่หั่นงบฯ อปท. เหลือ 7.3 หมื่นล้านบาท ซ้ำยังจัดแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา ผลาญงบฯอุดหนุนเฉพาะกิจแทนที่จะจัดเป็นงบฯอุดหนุนทั่วไป ถ้ารัฐบาลกล้าให้เงินอุดหนุนส่วนท้องถิ่นนี้ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว วันนี้เกิดวิกฤติศรัทธานายกฯถ้ายังปล่อยให้บริหารกำลังพาชาติเสี่ยงวินัยการเงินคลัง บริหารมา 7 ปี เพิ่งจะประกาศให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ เพราะถูกจัดลำดับให้ตกต่ำลงเรื่อยๆ ไม่มีความตั้งใจปราบปรามการทุจริตเลย

กก.อัดและหมกเม็ดช่อนงบซื้ออาวุธ

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า รัฐบาลจัดงบประมาณสามัญสำนึก ไม่รู้จะใครควรเร่งหรือชะลอ ประเทศเปรียบเหมือนบ้านที่พ่อแม่ล้มป่วย ตกงาน แต่ลูกทรพียังถือซื้อของเล่นให้ได้ ประชาชนอยู่ท่ามกลางความเป็นความตาย ไม่รู้ว่าจะได้วัคซีนหรือฟอร์มาลินก่อนกัน จัดงบไว้สามัญสำนึกแล้ว ยังอำพรางหลอกหลวงประชาชน แกล้งทำตัวเลขให้ภาพรวมลด ไปเจาะใส่ในกลับซุกซ่อนโครงการน่าละอาย เช่น งบกองทัพบก ปี 65 แม้ปรับลดลง 6,603 ล้านบาท แต่ถ้าไปดูงบจัดหายุทธโศภรณ์ปี 65 ได้งบ 4,937 ล้านบาท เพิ่มจากปี 64 ถึง 1,804 ล้านบาท หรือกองทัพเรือได้งบจัดหายุทธโศภรณ์ปี 65 รวม 1,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 64 ที่ได้งบ 533 ล้านบาท ถึง 873 ล้านบาท กองทัพบกและกองทัพเรือได้งบจัดหายุทธโศภรณ์เพิ่มขึ้นถึง 2,678 ล้านบาท ถ้านำไปซื้อวัคซีนไฟเซอร์จะได้ 4.4 ล้านโดส ซิดได้ 2.2 ล้านคน ซื้อวัคซีนแอสตราเซนเนกาได้ 22 ล้านโดส ซิดได้ 11 ล้านคน หรือซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ 22 ล้านเม็ด ช่วยชีวิตประชาชนหายใจเหนื่อยหอบได้ 446,000 คน เป็นพฤติกรรมแสวงลดงบประมาณอำพรางแล้วแอบเพิ่มซื้ออาวุธ ประชาชนขาดวัคซีนขาดยา ไม่ได้ขาดปืนใหญ่ รถถัง

ไร้สำนึกหันเหียน สธ.-ศธ.ไล่ไขก๊อก

นายวิโรจน์กล่าวว่า ขณะนี้งบกระทรวง สธ. กรมควบคุมโรคหน่วยงานหลักสกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ปี 65 ได้เพียง 3,565 ล้านบาท ขณะนี้งบปี 64 อยู่ที่ 4,044 ล้านบาทลดลง 479 ล้านบาท แยกว่านั้นเทียบกับงบปี 62 ยังไม่เจอโควิดได้รับ 4,036 ล้านบาท ถ้าวางงบปี 65 ได้น้อยกว่าปี 62 ถึง 470 ล้านบาท จัดงบไว้สามัญสำนึกที่สุด งบการศึกษาเด็กด้อยโอกาสปี 64 มีอยู่ 604 ล้านบาท ดูแลเด็กด้อยโอกาส 33,528 คน แต่ปี 65 มีเด็กด้อยโอกาสเพิ่มจากสถานการณ์โควิดเป็น 34,005 คน กลับถูกตัด 72 ล้านบาท เหลือ 532 ล้านบาท งบป้องกันประเทศถูกปรับลด 10,383 ล้านบาทคิดเป็น 4.9% แต่งบสาธารณสุขและงบการศึกษาถูกปรับลดลงมากกว่า งบสาธารณสุขถูกปรับลดลงถึง 37,207 ล้านบาทคิดเป็น 10.8% ขณะนี้งบการศึกษาถูกปรับลดลงถึง 26,524 ล้านบาท คิดเป็น 5.5% ภายใต้นายกฯที่ไร้สามัญสำนึก อย่าง พล.อ.ประยุทธ์ กล้าซุกซ่อนงบไว้กาลเทศะอยู่เต็มไปหมด ยืนยันไม่อาจรับงบปี 65 ได้ ขอให้รัฐบาลชุดนี้ลาออก อย่าอ้างสถานการณ์ที่ถูกรุมเร้าด้วยปัญหา ไม่ควร เปลี่ยนม้ามกลางศึก แนะนำให้ลองก้มลงไปดูก่อน ถ้ารู้แน่ๆว่าที่ซื้อไม่คุ้มค่า ถ้าเปลี่ยนเป็นมาได้เมื่อไหร่ก็คุ้ม

“ทวิ” ซัดซุกนัยเพิ่มเหลื่อมล้ำทับซ้อน

จากนั้นเวลา 12.50 น. พ.ต.อ.ทวิ สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ อภิปรายว่า นายกฯใจดำมาก จัดงบแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพื่อความปลอดภัยของรัฐบาล ครม. และคนรักรวยกลุ่มหนึ่ง ปลอ่ยให้ประชาชนอยู่ด้วยความทุกข์ยาก นายกฯตัดงบของสำนักงบที่คุมเองเพียง 13 ล้านบาท หรือ 1.24% แต่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ตัดถึง 25% สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตัด 24% งบกรมแรงงานดูแลคนตกงานกลับตัด 28% นายกฯสร้างความเหลื่อมล้ำเพิ่มพูนให้พวกพ้อง จัดงบมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ควรผ่าน ควรนำกลับไปทำใหม่ งบผูกพัน 1 แสนกว่าล้านบาท ควรนำไปช่วยประชาชนฟื้นฟูเยียวยามากกว่า

“ชาดา” บอก หน.หนูเขาไม่รักก็กลับบ้านเรา

ต่อมาเวลา 15.05 น. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่าครั้งนี้เป็นการทำงานไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชน สำนักงบตัดงบกระทรวง สธ.ลงแทบทุกกรมทุกส่วน ทั้งที่มีสถานการณ์โควิด-19 บอกว่าไปชิงงบกลางก็ได้ลำบาก เหมือนสงทหารไปรบแต่ไม่ให้อาวุธ ไม่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกไปด้วยแล้วคิดว่าศึกนี้จะชนะหรือ แบบนี้คือจัดงบไม่สนใจความรู้สึกประชาชน ไม่นึกถึงคนทำงานที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมาย งบฯ

กระทรวง สธ. 4 หมื่นล้านบาท น้อยนิด สิ่งสำคัญเบียดเบียนเสี่ยงภัยของแพทย์ 6 พันกว่าล้านบาท ตั้งแต่โควิดรอบแรก จนวันนี้ท่านยังไม่เบิกจ่ายให้เขา แล้วแบบนี้จะอยู่กันอย่างไร ทำให้ประชาชน คนทำงานเจ็บปวด อยากให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และสำนักงานไปที่ รพ.รัฐบ้าง ยิงขาดแคลน อะไรบ้าง ในสถานการณ์โควิดยังตัดแม่แต่บแพทย์ปฐมภูมิที่ดูแลประชาชนโดยตรง ใจดำมาก อยากให้สภาพัฒน์ พิจารณาและดูบทบาทหน้าที่ตัวเองใหม่ แทนที่จะทำหน้าที่วิเคราะห์แนะนำรัฐบาล แต่กลับมาพิจารณาบเสียเอง “หรือสำนักงานคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์จะไม่รักนายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เสียแล้ว ท่านถึงได้ตั้งงบประมาณนี้ ผมก็อยากจะบอกว่าหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถอะ” นายชาติกล่าว

ย่ำรัฐราชการสู่งบประมาณสวัสดิการประช.

ช่วงบ่าย ส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ยังสลับกันขึ้นมาอภิปราย โดย ส.ส.ฝ่ายค้าน อาทิ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายไปในแนวทางเดียวกันพุ่งเป้าโจมตีการจัดทำงบประมาณชนิดฝาดัดตัว ไม่สอดคล้องสถานการณ์ ลดงบฯ สาธารณสุขศึกษาสวัสดิการประชาชน ไม่มุ่งเน้นแก้ปัญหาโควิดและฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.ก.กู้เงินที่ไม่มีรายละเอียดเหมือนตีเช็คเปล่า ขณะที่ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่างบฯปี 65 แสดงรัฐราชการใหญ่โตทะเยอทะยานขึ้นเรื่อยๆ งบฯเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่รัฐบาลเลือกตั้งงบฯสวัสดิการประชาชน เช่น บัตรทอง งบฟื้นฟูประเทศ งบวิจัย การศึกษา เอสเอ็มอี

ประชป.-ภท.แท็กทีมขยี้จัดงบฯผิดแผน

กระทั่งเวลา 16.00 น. บรรยากาศเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อ ส.ส.รัฐบาลทั้งพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย ขึ้นมาอภิปรายท้วงติงการจัดงบฯปี 65 ว่าจัดสรรไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง อาทิ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า จัดงบฯไม่ตอบโจทย์เศรษฐกิจการผลิตและเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ 15 แผนมีแค่ 3 แผนที่เงินลงไปสู่เศรษฐกิจจริง คือการเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวการพัฒนาเอสเอ็มอีแต่ได้รับงบ 53,198 ล้านบาท หรือ 1.72 % ขณะที่เอสเอ็มอี ไทยเส้นเลือดใหญ่เศรษฐกิจมี 3 ล้านกว่ารายขาดเงินไปแค่นี้เหมือนเอายาแดงไปปฐมพยาบาลจะรอดชีวิตได้อย่างไร 2.เศรษฐกิจฐานราก ตั้งเป้าลดความยากจนได้งบฯ แค่ 1,642 ล้านบาทลดลงกว่าพันล้านบาท ประชากรเศรษฐกิจฐานรากมี 9.4 ล้านคน หากรเฉลี่ยได้คนละ 174.75 บาทจะต่อชีวิตอย่างไร เทียบกับงบฯพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 1.2 ล้านล้านบาท ต่างราวฟ้ากับเหว

“ภราดร” โวยหั่นงบฯท่องเที่ยว-จัด

ขณะที่นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า ผิดหวังที่จัดสรรงบฯไม่เป็นไปตามสถานการณ์ประเทศ ตั้งแต่ 1.งบฯกลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จ.ศรีสะเกษ อ่างทอง หลายโครงการเป็นประโยชน์ต่อคนท้องถิ่นถูกตัดออก 2.งบฯกระทรวงการท่องเที่ยวฯ นายกษามิโนบายชัดเจนจะเปิดประเทศภายในสิ้นปีรองรับนักท่องเที่ยวปีที่ผ่านมาจัดสรรงบฯให้ ททท. 4.85 พันล้านบาท แต่งบฯปี 65 ได้แค่ 2.88 พันล้านบาท หายไป 2 พันล้านบาท แสดงว่าสำนักงานจัดสรรงบฯไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามสถานการณ์ 3.กระทรวง สธ. ถูกตัดกว่า 4 พันล้านบาท ค่าตอบแทนสม.โอนมาให้ไม่ครบ งบฯบัตรทองก็ถูกตัดกรมควบคุมโรคเคยได้ 4 พันล้านบาท ปีนี้เหลือ 3.5 พันล้านบาท ทั้งที่สำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ที่สำคัญกรมควบคุมโรคของบฯ 1.2 หมื่นล้านบาท ซื้อวัคซีน 70 ล้านโดสมาฉีดให้ประชาชน แต่กลับถูกตัดออก อ้างเหตุผลจะให้ไปใช้งบฯกลางหรืองบฯเงินกู้

“บึกข้าง” แจงซื้ออาวุธใหม่แค่ 1 ใน 3

จากนั้นเวลา 19.00 น. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ชี้แจงว่า กระทรวงกลาโหมได้งบประมาณปี 65 203,281 ล้านบาท ลดจากปีก่อน 11,248 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.24 ส่วนใหญ่ลดลงทุกรายการ มีแค่แผนงานบุคลากรภาครัฐปรับเพิ่มเป็นเรื่องบำเหน็จประจำปี งบรายจ่ายปี 65 แต่ละส่วนถูกปรับลดลงหมด อาทิ ทบ.ลดลง 6,603 ล้านบาท ทร.ลด 1,129 ล้านบาท ทอ.ลด 688 ล้านบาท การพัฒนายุทธโธปกรณ์ กองทัพต้องเตรียมกำลังและยุทธโธปกรณ์ให้พร้อม ประเทศไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย มีผลประโยชน์ทางทะเลมูลค่า 24 ล้านล้านบาทต่อปี บางพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนกันอยู่ ต้องเตรียมกำลังไว้ส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด มีการจัดหายุทธโธปกรณ์ไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนที่เหลือใช้วิธีซ่อมบำรุง

“บึกตุ๋” เหมินชู่คว้าได้ประเคนงบพวกพ้อง

เมื่อเวลา 13.40 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว. กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65 ว่า ขอให้มั่นใจรัฐบาลเตรียมงบฯไว้พอแน่นอน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ขอร้องอย่าไปมองเพียงตัวเลขงบฯประจำ เรามีงบฯเงินกู้และเงินต่างๆด้านสาธารณสุขเพียงพอจัดหาวัคซีนอย่าไปกังวล แม้งบฯสธ.จะลดลงแต่ของกระทรวงยังมีงบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และงบฯกองทุนรวมกันมากกว่างบฯกลาโหมแน่นอนรัฐบาลทำงานไม่ได้ทำเพื่อพวกพ้อง แต่ทำเพื่อประชาชน ไม่มีงบฯไหนไม่ถูกปรับลด ที่ฝ่ายค้านชู่คว้าร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65 วาระแรก “ก็เชิญเถอะครีบ เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแหละ เขาคงไม่โหวตให้ผมหรอก ข้อสำคัญคิดถึงประชาชนกันบ้างหรือเปล่าเขาทำอะไรอยู่”

ภท.จ่อบอยคอตต่อสัมปทานบีทีเอส

วันเดียวกัน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและสภาองค์กรของผู้บริโภคจัดเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม “Zoom” คัดค้าน กรม.ต่อสัญญาารถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่มีข่าวกระทรวงมหาดไทยจะเสนอเข้า ครม.วันที่ 1 มิ.ย. โดย น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่าหวังว่าจะชะลอต่อสัญญาารถไฟฟ้าสายสีเขียว ตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วนหาทางออกร่วมกัน หากวันที่ 1 มิ.ย.มติ ครม.จะเก็บค่าโดยสาร 65 บาท ไปกลับ 130 บาท ไม่ควรเป็นรัฐบาล เพราะไม่รักษาผลประโยชน์ แต่สร้างภาระให้ประชาชนไปอีก 30 ปี

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมไม่เห็นด้วย ได้ยื่นหนังสือคัดค้านถึงนายกฯถึงความครบถ้วนของสัญญาสัมปทาน เหตุใด กทม.ไม่สามารถชำระหนี้ได้ โอนหนี้ไปให้เอกชนได้หรือไม่ กทม. ไปตั้งบริษัท กรุงเทพธนาคมและไปจ้างบริษัทอื่นเดินรถ หลบเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ หากบรรจุวาระเร่งด่วนให้ ครม.เห็นชอบ คิดว่ากระทรวงคมนาคมจะไม่เข้าร่วมพิจารณาใดๆ ส่วนตนอาจต้องยื่นฟ้องศาลปกครองอีกครั้ง

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2105282?utm_source=PANORAMA_TOPIC

เตลิวีส์

"อนุชา" ยันพปชร.ไม่ถูกโดดเดี่ยวหลังโดนพรรคร่วมฯถล่มร่างงบประมาณ

อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.21 น.



“อนุชา” ยันพลังประชารัฐไม่ถูกโดดเดี่ยว หลังโดนเพื่อนพรรคร่วมรัฐบาลอภิปรายถล่มร่างกฎหมายงบประมาณ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่พรรคร่วมรัฐบาลทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย อภิปรายโจมตีการจัดทำงบประมาณ ทำให้ถูกมองว่าพรรคพลังประชารัฐ ถูกโดดเดี่ยว ว่า ไม่มีอะไร เป็นธรรมดา พรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่นอยู่แล้ว ส่วนการอภิปรายดังกล่าวนี้ ตนมองว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้ถล่ม แต่พูดกันถึงเรื่องที่ต้องทำร่วมกัน ไม่มีอะไรขัดแย้ง เมื่อถามถึงกรณีที่นายชวตา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อภิปรายบอกหัวหน้าพรรคถ้าเขาไม่รักกลับบ้านดีกว่า นายอนุชา หัวเราะ แต่ไม่ตอบคำถามก่อนโบกมือให้ผู้สื่อข่าวแล้วเดินเข้าตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/846973>

31 พฤษภาคม 2564 11:45 น.

"อัศนี บูรณุปกรณ์" นั่งนายก ทน. เชียงใหม่ นำ สท.18 ที่นั่ง เตรียมประชุมสภานัดแรก 2 มิ.ย.นี้



วันนี้ 31 พค.. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่แจ้งผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64 ซึ่งนับคะแนนเสร็จเมื่อประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา โดยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ผลปรากฏว่า นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ของกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ชนะการเลือกตั้งได้คะแนนสูงสุด 19,198 คะแนน ส่วนผู้สมัครที่ได้รับคะแนนรองลงมา ได้แก่ อันดับ 2 นายชาติรี เชื้อมโนชาญ ผู้สมัครหมายเลข 3 ของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ ได้ 16,713 คะแนน, อันดับ 3 นายธีรวิฑูมิ แก้วพอง ผู้สมัครหมายเลข 4 ของคณะก้าวหน้า ได้ 6,797 คะแนน, อันดับ 4 นายพรชัย จิตรนวลเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 4,286 คะแนน, อันดับ 5 นายภาวฤทธิ์ กาญจนเกตุ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้ 3,942 คะแนน, อันดับ 6 นายกฤษณะ พรหมบึงรำ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้ 483 คะแนน และอันดับ 7 นายยงยุทธ ยงยศ ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้ 130 คะแนน

ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด 24 ที่นั่งนั้น ผู้สมัครกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมชนะการเลือกตั้ง 18 ที่นั่ง ส่วนอีก 6 ที่นั่งเป็นของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่สำหรับจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ในครั้งนี้ พบว่ามีจำนวน 58,126 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 97,004 คน คิดเป็นร้อยละ 59.52 มีบัตรดี 51,549 บัตรเสีย 2,181 คิดเป็นร้อยละ 3.75 มีผู้ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 4,396 ร้อยละ 7.56

ทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามมาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงได้มีหนังสือด่วนเรื่องการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งแรก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ให้มีการประชุมปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด.

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/248930>

“ณัฐพล” ยืนยันใบลาออกจาก ส.ส. แล้ว เปิดทางหลานประภัทร โพธสุธน นั่ง ส.ส.



“ณัฐพล” ยืนยันใบลาออกจาก ส.ส. แล้ว เปิดทางให้ “ยุทธนา” ขยับมาทำหน้าที่ต่อในสภา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่าตนยืนยันว่าได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. แล้วในวันนี้ โดยใบลาออกได้ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของตน โดยการลาออกในครั้งนี้เป็นเหตุผลส่วนตัว เนื่องจากพิจารณาเรื่องคดีความที่จะต่อสู้นั้นต้องใช้เวลาอันจึงต้องการสู้คดี โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของภาระหน้าที่ซึ่งในส่วนของตนเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ และขณะนี้ตนอยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาล ดังนั้นจึงตัดสินใจลาออกเพื่อจะได้ให้มี

ผู้สืบทอดรายงานว่า สำหรับบุคคลที่จะได้เลื่อนขึ้นมาแทนนายณัฐพลนั้น คือ นายยุทธนา โพธสุธน

อ้างอิง : https://www.matchon.co.th/politics/news_2750541

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:31 น.

'ณัฐพล' ร่อนใบลาออก ส.ส.แล้ว! ไม่รอศาล เปิดทางหลานประภัทรนั่งผู้แทนฯ



31 พ.ค. 64 - นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า จากกรณีศาลสั่งจำคุกและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ในคดีชุมนุมกบปส.ปี 2557 ตนได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.เรียบร้อยแล้ว โดยใบลาออกลงวันที่ 29 พ.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของตน

ส่วนที่ลาออกมาจากเหตุผลส่วนตัว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการต่อสู้ทางคดีความต้องใช้เวลายาวนาน จึงต้องการสู้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของภาระหน้าที่ในส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ ขณะนี้ตนอยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาล จึงตัดสินใจลาออกเพื่อจะได้ให้มีการดำเนินการเลื่อนบุคคลที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นมาทำหน้าที่ คือ นายยุทธนา โพรสุธน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเคยเป็น ส.ส.มาก่อน.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/104773>

31/05/2564 14:29

ลาออกปาร์ตี้ลิสต์ เตรียมไขก๊อกจากพรรค



รัฐสภา 31 พ.ค.-“ณัฐพล” ลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. มีผล 29 พ.ค. ยันตัดสินใจเอง ไม่ได้ถูกพรรคกดดัน อาจไขก๊อกจากพรรคด้วย ขอใช้เวลาต่อสู้อีกต่าง ๆ เลื่อน “ยุทธนา โปธสุธน” เข้าสภาแทน

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยอมรับว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ยืนยันว่าตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ถูกกดดันจากพรรค และต้องการใช้เวลาทั้งหมดไปสู้อีกต่าง ๆ ทั้งของตนและนางทยา ทีปสุวรรณ ภริยา ซึ่งมีข้อมูลค่อนข้างมาก

“ผมเห็นว่าการลาออกของผมไม่กระทบพรรค เนื่องจากเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งถ้ารอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ จะทำให้พรรคเสียคะแนนในการลงมติเรื่องสำคัญไป 1 เสียงในช่วงต้องรอผลวินิจฉัย และอาจตัดสินใจลาออกจากรัฐสภาด้วย ส่วนซึ่งนายยุทธนา โปธสุธน ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่จะเลื่อนลำดับขึ้นมาแทน เป็นผู้มีศักยภาพ จะได้เข้ามาทำงานให้พรรคได้เต็มที่” นายณัฐพล กล่าว

นายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับหนังสือลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของนายณัฐพลแล้ววันนี้(31 พ.ค.) โดยหนังสือระบุว่า ขอแสดงความจำนงลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคมเป็นต้นไป จึงมีผลทำให้ นายณัฐพล สิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.

“ผมนำเรื่องดังกล่าวเรียนนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว หลังจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรจะทำหนังสือแจ้งไปยังพรรคพลังประชารัฐ เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับต่อไป ซึ่งบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 21 คือ นายยุทธนา โปธสุธน” นายสมบุรณ์ กล่าว

ด้านนายยุทธนา กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่ได้รับแจ้ง คงต้องรอทางสภาผู้แทนราษฎรและพรรคพลังประชารัฐก่อน.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-707114>

วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 16.15 น.

เจ้าพ่อสะแกกรัง โวย! ‘รัฐบาล’ หั่นงบ ‘หน.หนุ’ สู้โควิดพ้อกลับบ้านเราเถอะ



“ชาดา” มาในลุคมาดเข้ม! น้อยใจชวน “หัวหน้าหนุ” กลับบ้านเราถิ่นเถอะ หลัง “สธ.” ถูกหั่นงบฯยุคโควิด
ระบาดทุกด้าน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 15.05 น. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท วาระแรกว่า การจัดทำงบประมาณครั้งนี้ เป็นการทํางานที่ไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชน เพราะในสถานการณ์โควิด - 19 สำนักงบประมาณตัดงบของกระทรวงสาธารณสุข ลงแทบทุกกรมทุกส่วน ทั้งที่สถานการณ์โควิด - 19 คนที่ดูแลประชาชนคือสาธารณสุข ท่านบอกว่าจะไปชิงงบกลางก็เป็นเรื่องที่ได้ลำบาก เปรียบเหมือนส่งทหารไปรบแต่ไม่ให้อาวุธ ไม่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกไปด้วย แล้วท่านคิดว่าศึกนี้จะชนะหรือ แบบนี้คือการจัดงบที่ไม่สนใจความรู้สึกประชาชน ไม่นึกถึงคนที่ทำงานอยู่ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมาย งบกระทรวงสาธารณสุข 4 หมื่นล้านบาท ถือน้อยนิด สิ่งสำคัญคือเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยของแพทย์ 6 พันกว่าล้านบาท ตั้งแต่โควิดรอบแรกจนวันนี้ท่านยังไม่เบิกจ่ายให้เขา แล้วแบบนี้จะอยู่กันอย่างไร ท่านทำให้ประชาชน คนทำงานเจ็บปวด

ทั้งนี้ ตนอยากให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และสำนักงบประมาณ ไปโรงพยาบาลรัฐบ้างว่าวันนี้ยังขาดแคลนอะไรบ้าง ในสถานการณ์โควิดท่านยังตัดแม่แต่งบแพทย์ปฐมภูมิ ที่ต้องดูแลประชาชนโดยตรง

“ท่านตัดตรงนี้ถือว่า ใจดำมาก ผมอยากให้สภาพัฒน์ฯพิจารณา และดูบทบาทหน้าที่ตัวเองใหม่ เพราะแทนที่ท่านจะทำหน้าที่วิเคราะห์แนะนำรัฐบาล แต่กลับมาพิจารณาบเสียเอง หรือสำนักงบประมาณคิดว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะไม่รักนายอนุทิน ชาวนิวริฎูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เสียแล้ว ท่านถึงได้ตัดงบประมาณแบบนี้ ผมก็อยากบอกว่า หัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถอะ” นายชาดา กล่าว

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/576879>

เตลิวีส์

จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.20 น.

เดี๊อดตັดงบ สร. 'ซาตา' สะกิด 'อนุทิน' ถอนตัวจากรัฐบาล



"ซาตา ไทยเศรษฐ์" ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ฉะเดี๊อด สภาพัฒน้-สำนักงบประมาณ ्हันงบ สร. ตัดพ้อบอก "อนุทิน ชาญวীরกุล" ्हัหน้าพรรค ... "ผมอยากบอกว่าห้หน้าครับ ถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถอะครับ"

เมื่อวันทึ่ 31 พ.ค. รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระแรก ซึ่งการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดย ส.ส.ฝ่ายค้านก็ด้ท้วงติงการจัดงบ ในขณะที่ ส.ส.รัฐบาลก็อภิปรายสนับสนุน

กระทั่งเวลา 15.07 น. นายซาตา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กล่าวว้า รัฐมนตรีทุกคนเมื่อได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองก็มีความคิดต่างๆ แต่เมื่อเข้ามาแล้วก็เจอสำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำให้ต้องทำงานตามกรอบ การทำแบบนี้ถือว่าไม่เกียรติประชาชน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทางสำนักงบประมาณได้ตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขของทุกกรมและทุกส่วน ทึ่ทึ่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้คนที่ดูแลประชาชนก็คือกระทรวงสาธารณสุข บอกว้าจะให้ไปใช้งบกลาง มันเป็นเรื่องที่ลำบาก เปรียบเสมือนท่านส่งทหารไปรบกับข้าศึกชายแดนแต่ไม่ให้อาวุธไป และบอกว้าจะยิงปืนใหญ่ไปสมทบ ท่านคิดว่าศึกครั้งนั้นจะชนะหรือ นี่เป็นการจัดงบฯ ที่ไม่แคร์ความรู้สึกประชาชน รวมถึงในงบประมาณเงินกั้ 1 ล้านล้านบาทที่ผ่านมา มีงบฯ กระทรวงสาธารณสุข 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อย ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแค่ 2 หมื่นล้านบาท

นายซาตา อภิปรายต่อว้า ที่สำคัญเบียดเบียนเสียงภัยของแพทย์กลับยังไม่เบิกจ่าย ถ้ามว้าจะให้ทหารเหล่านี้ไปสู้ข้าศึกได้อย่างไร สิ่งสำคัญสำนักงบฯทำให้ประชาชนและคนทำงานเกิดความเจ็บปวด ตนอยากให้สภาพัฒน้ หรือสำนักงบฯ ไปดู รพ.ของรัฐบ้างว้ายังขาดแคลนอะไร แม้กระทั่งงบฯ แพทย์ปฐมภูมิยังตัดอีก ถ้าว้าใจดำมาก ในการฉีควัคซีนแต่ละคน ท่านอยู่ กทม.ไม่เข้าใจคนต่างจังหวัด เพราะมีคำสั่งให้ไปฉีดที่ รพ. ประชาชนยากจนไม่มีรถก็เสียค่าใช้จ่ายรถรับส่งอีก รวมถึงงบประมาณจากส่วนกลางในการฉีควัคซีนไม่เคยส่งไป เพราะ 1 เข็มมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการฉีดครั้งละ 10 บาทก็ไม่มีงบพุดถึง ไม่มีงบมองประชาชนต่างจังหวัด มว้าจะ รพ.สนาม สถานที่กักตัวก็ใช้งบฯฉุกเฉินของว้าว้า ทึ่งั้น

นายชาติ กล่าวด้วยว่า สภาพัฒนาไม่รับบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ แต่วันนี้เล่นบทบาทผู้นำ ซึ่งเล่นหน้าที่ผิดไปแล้ว ทั้งที่เป็นนักวิชาการ ถ้าทำงานไม่เป็นขอให้มาศึกษาได้ที่สำนักงานประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ที่วิเคราะห์งบประมาณมาหลายเล่ม ขอให้ไปอ่านบ้าง ตนคิดว่าทำงานได้สุดยอดและเยี่ยมมากกว่า สภาพัฒนา สิ่งสำคัญท่านไม่แคร์ประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน อสม. แพทย์ต่างจังหวัด แม้แต่บฉีดวัคซีน 18 ล้านบาทที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งไว้ก็ถูกตัด วันนี้สภาพัฒนามีบทบาททุกอย่าง

“ผมอยากให้สภาพัฒนา พิจารณาตนเอง ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองใหม่ เหมือนสมัย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นเลขาธิการ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ทำงานได้ดี แต่เมื่อมาเป็นนายกฯ เองก็เกิดปัญหาต่างๆมากมาย เหมือนกับสภาพัฒนา ที่ยื่นผิดที่ แม้แต่เครื่องเอกซเรย์ท่านไม่ให้เลย ใจดำไปหรือไม่ ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์จะรู้สึกอย่างไร หรือต้องอาศัย พี่ตุนมาวิ่งรอบประเทศอีกครั้ง หรือคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่รักนายอนุทิน ชาญวีร์กุล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้ว จึงได้ตัดงบฯ แบบนี้ ผมอยากบอกว่าหัวหน้าครับ ถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถอะครับ” นายชาติ กล่าว.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/846865>

31 พฤษภาคม 2564 19:37 น.

ภท.-ปชป. ร่วมถล่ม รบ. จัดงบไม่สอดคล้องแก้โควิด-ฟื้นศก. ด้านฝ่ายค้านรุมยำไล่ที่นั่งบ สธ.-ศึกษา



ภท.-ปชป.ร่วมถล่มงบจัดงบไม่สอดคล้องแก้โควิด-ฟื้นศก. ด้านฝ่ายค้านรุมยำไล่ที่นั่งบ สธ.-ศึกษา ภท.ถล่มซ้ำโว้ย
สำนักงบบฯ หั่นงบ “สธ.-ท่องเที่ยว”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 65 วันแรกเป็นไปอย่างจืดชืด ไม่มีอะไรหือหวาเท่าที่ควร ส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ยังสลับกันขึ้นมากอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 โดยส.ส.ฝ่ายค้านส่วนใหญ่ อาทิ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย นพ.ประสงค์ บุรณพงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายไปในแนวทางเดียวกัน พุ่งเป้าไปที่การจัดทำงบประมาณแบบผิดพลาดผิดตัว ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง โดยตัดลดงบประมาณด้านการสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการประชาชน ไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาโควิด และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงไม่เห็นด้วยกับการไปออกพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มขึ้น โดยไม่มีรายละเอียดการใช้จ่าย เหมือนการตีเช็คเปล่า

โดยเฉพาะน.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า การจัดงบบปี 2565 แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลการใหญ่โตเทอะทะขึ้นเรื่อยๆ โดยค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการสูงขึ้นเรื่อยๆ จนไปกระทบงบประมาณส่วนอื่นๆ รัฐบาลต้องเลือกตัดงบสวัสดิการประชาชน เช่น บัตรทอง งบฟื้นฟูประเทศ งบวิจัย การศึกษา เอสเอ็มอี ถ้ารัฐบาลยังเอาหลังพิงกฎหมาย มัดมือมัดเท้าประชาชน มัดตราสังข์ประเทศ โยนความรับผิดชอบตัวเองออกจากตัว และเลือกโยนภาระมาให้ประชาชน เพราะฉะนั้นเอาข้าราชการมาบริหารประเทศแทนรัฐบาลได้เลย ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้ トラบไตที่ท่านไม่มีภาวะผู้นำในยามวิกฤต ไม่กล้าตัดสินใจทำเรื่องยากๆที่สุ่มเสี่ยงกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ ประเทศไทยไม่มีวันที่จะพ้นจากวังวนของวิกฤติไปได้ ไม่มีวันที่จะฟื้นตัว ต่อให้วิกฤติโควิดหมดไปแล้ว ประเทศก็ยังมีแผลเป็นทางเศรษฐกิจมากมาย ประเทศของเรายังคงติดอยู่ในเหวลึกไปอีกนาน ซึ่งเรื่องนี้เป็นอำนาจของรัฐบาลแทบทั้งสิ้นแต่กลับเลือกที่จะไม่ทำ จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และไม่สามารถรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณพิกัดพิจารณาฉบับนี้ได้ และเรียกร้องให้ถอนร่าง พ.ร.ก.เงินกู้ที่กำลังจะเข้าสู่สภาออกไปด้วย รวมถึง นายกฯ ต้องลาออก เพื่อแสดงความรับผิดชอบ และให้รัฐบาลใหม่ออก พ.ร.บ.กู้เงิน และจัดทำงบกลางปีเพื่อชดเชยสวัสดิการ การศึกษา และงบประมาณฟื้นฟูประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอย่าง พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ออกมาติติงการจัดทำงบประมาณดังกล่าวไม่ตอบโจทย์ อาทิ นายณกร วงศ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่าเอสเอ็มอีใกล้ตายแต่อัดฉีดเงินแค่ทายาแดง แต่งบพัฒนาบุคลากรภาครัฐเฉลี่ย คนละ 504,435 บาท แต่งบฐานรากตกหัวละ 174 บาท โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย นายชาดา ไชยเศรษฐ ส.ส.อุทัยธานี ถึงขนาดชวนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกฯและรมว.สาธารณสุขกลับบ้าน หลังถูกหั่นงบทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุขในการนำไปต่อสู้กับโควิด-19

ด้านนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า สถานการณ์ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างรุนแรง จึงไม่แปลกที่จะเห็นการจัดสรรงบประมาณในปีนี้มีงบปรับลดเหลือ 3.1 ล้านล้านบาท สถานการณ์ขณะนี้ตนคาดหวังว่าการจัดสรรจะเป็นไปตามสถานการณ์ประเทศกำลังเผชิญกับมหาวิกฤติโควิด ต้องจัดสรรไปที่กระทรวงหลักๆคือกระทรวงสาธารณสุข แต่ตัวเลขที่เห็นกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น จึงเป็นความผิดหวังในการจัดสรรของสำนักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณส่วนท้องถิ่น รวมทั้งในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการเปิดประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในปีที่แล้วมีการจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 4.8 พันล้านบาท แต่ปีนี้กลับถูกตัดเหลือเพียง 2.8 พันล้านบาท หรือถูกตัดไปถึง 2 พันล้านบาท เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการจัดสรรงบที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย

นายภราดร กล่าวต่อว่า ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีการตัดงบกว่า 4 พันล้านบาท อีกทั้งค่าตอบแทนอสม.จำนวน 6 พันล้านบาทสำนักงบประมาณก็โอนมาให้ไม่ครบ ทั้งยังตัดงบกรมควบคุมโรคไม่อีก 500 ล้านบาท เช่นเดียวกับงบสปสช.ที่มีการจัดสรรงบที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ตรงนี้ถือเป็นความเจ็บปวดของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนทั้งกับนโยบายนายกฯในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสวัสดิการในการดูแลบุคลากรทางการแพทย์และอสม.โดยเฉพาะเบี่ยงเสี่ยงภัยพบว่า กว่า 1 ปียังไม่ได้รับการจัดสรรงบในส่วนนี้ สิ่งเหล่านี้ตนจึงอยากสะท้อนให้เห็นถึงการจัดสรรที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่วนการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทที่มีการระบุว่าจะมีการจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข 3 แสนล้านบาท เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดหวังได้เพราะเรามีกำแพงสำคัญคือสภาพัฒน์ฯ ทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่ตนรู้สึกผิดหวัง และหวังว่าจะมีการนำข้อเสนอเหล่านี้ไปปรับแก้ในชั้นกมธ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว และขอเรียกร้องให้นำเรื่องโควิดมาเป็นประเด็นทางการเมือง และขอให้ร่วมแรงร่วมใจแล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/249110>

ลาออกดีหรือจะยุบดี?

01 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น.



ดูกันหรือเปล่านั้น?

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่รัฐบาลเสนอเข้าที่ประชุมสภาเมื่อวาน (๓๑ พ.ค.๖๔) นั้นนะ

รับรองผลด้วยงานวิจัยทางการแพทย์จากUSA เห็นผลแล้วนับพันInnovation

สำหรับผม บอกตรงๆ "ไม่ได้ดู!"

เหตุที่ไม่ดู เพราะ

๑. ถ้า ส.ส. ทั้งฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล ต้องการให้นายกฯ ลาออกหรือยุบสภา ถึงตอนไหน "รับ-ไม่รับ" ในวันที่ ๒ มิ.ย.

ก็ "โหวตคว่ำ" ไปเลย ได้เลือกตั้งใหม่

๒. แต่ถ้าหากไม่แน่ใจว่า ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ พรรคตัวเอง จะได้กลับเข้ามาหรือไม่ จะได้เป็นรัฐบาลมั๊ย?

ทั้งไม่มั่นใจว่า ตัวเองชาวบ้านจะเลือกให้เป็น ส.ส. กลับเข้าสภาหรือเปล่า?

แบบนี้ แนะนำให้อาศัยสภาเป็นที่ทำมาหากินด้วยการเดินไปตามกฎกติกาดีกว่า

ได้ฉวยโอกาสจิกหัวนายกฯ ต่ำสะใจตอนอภิปรายก็พอแล้ว ตอนโหวตก็ "วิวใคร-เข้าคอกใคร"

คือฝ่ายค้านซึ่ง "เสียงน้อยกว่า" ก็โหวตคว่ำไป

ส่วนฝ่ายรัฐบาล ไปตามน้ำ-ตามมรรยาท ก็โหวตรับไป

ให้ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี ๖๕ วงเงินกว่า ๓.๑ ล้านล้าน ผ่านความเห็นชอบสภา ในวาระ ๑ ตั้งกรรมการ

ถกกันต่อวาระ ๒-๓

ก็สั้นๆ ง่ายๆ แค่นี้

มันเป็นสูตรสำเร็จในการพิจารณางบประมาณแต่ละปี ตามกลไกระบบรัฐสภาอยู่แล้ว

ที่ต้องใช้เวลา ๓ วัน ๔ วัน พุดกัน นั้นเป็นการสำเร็จความใคร่ทางอารมณ์ ด้วยการใช้ตัวเลขบกระหรง

นั่น-นี่ ไปตีฟองออกลูก-ออกดอกช็อกประสาทชาวบ้าน

ขยายได้เดือนเป็นมังกรโคโมโด ให้ไอโฮ..ไอโฮ..กันไป ตามกลไกรัฐสภาเลือกตั้ง และ
๓.จะต้องเปลืองค่าไฟเปิดโทรทัศน์เพื่อดูสิ่งนี้ทำไม แค่ขำเลียงแต่ละหัวข่าวตามเว็บ ก็เก็บบรรยากาศและ
กากมาให้ครบแล้ว

เนี่ย...ดูซี แต่ละหัวข่าว สะท้อนการถกบในสภาเมื่อวานเหลือเพื่ออยู่แล้ว

-'บิ๊กตู' นำทีมถกบปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้าน คาด ศก.โต 4-5%

-ผู้นำฝ่ายค้าน จั่วหัวเผ่ง 'บิ๊กตู' จัดงบล้มเหลว! ไล่ลาออกคืนความสุข ปชช.

-"ประเสริฐ" จวกรัฐจัดบปี 65 ไม่สะท้อนปัญหาประเทศ จินายกฯ ลาออก เหตุ ปชช.ไม่เชื่อมั่น

-'วิโรจน์' ลั่นกลางสภา ไม่รับบปี 65 อดประยุทธ์ไร้สามัญสำนึก ไล่รัฐบาลลาออก

ผู้นำฝ่ายค้าน คือ "คุณสมพงษ์ อมรวิวัฒน์" พรรคเพื่อไทยส่วนประเสริฐ คือ เลขาฯ พรรค

ส่วนวิโรจน์ ก็ "วิโรจน์เลือก" พรรคก้าวไกล พรรคพี-พรรคน้องของเพื่อไทย ในระบอบทักษิณ

มีฝ่ายรัฐบาลที่พูดสะตูดุ-สะตูดตาอยู่คน คือ "นายชาดา ไทยเศรษฐ์" ส.ส.ภูมิใจไทย พรรคซีกรัฐบาล

อภิปรายไม่พอใจที่กระทรวงสาธารณสุขถูกตัดงบ ตบท้ายคำอภิปรายว่า

“หรือสำนักงบประมาณคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะไม่รักนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย เสียแล้ว ท่านถึงได้ตัดงบประมาณแบบนี้ ผมก็อยากจะบอกว่า

"หัวหน้าครับ...ถ้าเขาไม่รัก ก็กลับบ้านเราเถอะ"

ส.ส.ชาดา นักเลงดี "คิดตรง-พูดตรง"

สรุปเหตุที่กระทรวงสาธารณสุขถูกตัดงบ เพราะนายกฯ "หมดรัก" รัฐมนตรีสาธารณสุข!

"กลาโหม" ก็ถูกตัดนะ ถ้าใช้ตรรกะ ส.ส.ชาดาเป็นตัววัด ก็แสดงว่า นายกฯ "หมดรัก" รัฐมนตรีกลาโหมด้วย

เหมือนกัน

เมื่อดูครบทั้งหมดทุกกระทรวง.....

ปรากฏว่านายกฯ "หมดรัก" ทุกกระทรวง เพราะถูกตัด-ถูกขลิบ-ถูกเกลี้ย กันไปตามเหตุปัจจัย ไม่เว้นซัก

กระทรวง

แบบนี้ก็คงต้อง "กลับบ้าน" กันทั้งหมดซะแล้วระมัง?

วลี "ลาออก" กับ "ยุบสภา"

น่าจะเป็น "แฮชแท็ก" อันดับ ๑ จากการเมืองซีกค้าน ซีกใหม่สามสัปดาห์และซีกเก่าฟอสซิล ในช่วงเดือน-สอง

เดือนมานี้

แต่หนักทางให้ลาออก มากกว่าให้ยุบสภา!

อย่างอภิปรายในสภา เนื้อหาเป็นเรื่องรอง ตั้มหา "ต่านายกฯ" และอ้อนวอนให้พรรคร่วมโหวตคว่ำ เป็น

เรื่องหลัก

และลงท้าย "ให้ลาออก"!

ก็อยากถามว่า ในเมื่ออยากให้รัฐบาลนี้พ้นไป อยากให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากเก้าอีนายกฯ ไป

แต่ทำไมจำเพาะให้นายกฯ ใช้วิธีลาออก?

ทำไมไม่บอกให้นายกฯ ใช้วิธี "ยุบสภา" ละ?

ถ้า "ยุบสภา" กลัวใช้ม็อบ กลัวหมตอาซีพ-หมตสถานะไว้แบ่งกล้ำ

เลือกตั้งใหม่ ถ้าชาวบ้านเลือกพลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาอีกละก็ จะเสียหน้า-เสียหมากันไปหมด จึงเบี่ยง
ไปใช้ทางให้นายกฯ ลาออก?

พูดกันตามทำธรรมเนียมปฏิบัติ ตั้งแต่สภา ๒๕๓๕ เป็นต้นมา รัฐบาลแพ้โหวตกฎหมายสำคัญๆ ก็ยุบ
สภา

ไปเลือกตั้งกันใหม่

ให้ประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลต่อ

ตั้งแต่ นายกฯ "พลเอกประยุทธ์" สภาสมัย ๒๕๓๕ มาจนถึง นายกฯ พลเอกประยุทธ์ สภาสมัย ๒๕๖๔
ไม่ปรากฏว่า นายกฯ ลาออกตามนัยนี้

มีแต่ยุบสภา!

ลาออกด้วยเหตุผลอื่นพอมี เช่น สมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็น นายกฯ บ้านเมืองเกิดปัญหาเศรษฐกิจ
จนต้องลอยค่าเงินบาท

ลูกถามสุวิภา "ตั้มยำกุ้ง"

มีคนบางคนใช้ข้อมูลภายในก่อนลดค่าบาทไปวันชื้อดอลลาร์ ร่ำรวยบนความล่มจมประเทศ ไอ้คนนั้นถูก
จารึกชื่อใส่หนังหมาไว้จนถึงทุกวันนี้

ตอนนั้น ถึงขั้นพูดตามภาษาชาวบ้านว่า "ฉิบหายชายประเทศ" พลเอกชวลิต แสดงสปิริต "ลาออก" จาก
นายกฯ

ประธานรัฐสภานั่งควบคุมการประชุมอยู่ขณะนี้แหละชื่อ "ชวน หลีกภัย"

ได้รับโหวตเป็น "นายกฯ สมัยที่ ๒" เมื่อปี ๒๕๔๐ บริหารแก้วิกฤติและใช้หนี้ประเทศได้เกือบหมด

เหลือหนี้อยู่นิดหน่อย แล้วนายกฯ คนต่อมา หัวใสหรือหัวเหลี่ยมแกมโกงก็ไม่ทราบ

ไปกู้หนี้ยืมสินแพงๆ มาโปะล้างหนี้ดอกถูกๆ ที่ค้าง IMF อยู่นิดหน่อย แล้วโหมประโคมว่า

กูนี้แหละ เป็นนายกฯ กอบกู้อิสรภาพประเทศคืนมาจาก IMF!

นายกฯ "หน้าด่าน" คนนั้นคือใคร รู้มั๊ย?

ผมจำไม่ได้ว่าใครหน้าด่าน จำได้แต่คนนั้น "หน้าเหลี่ยม!"

เนี่ย....

มีครั้งเดียวที่นายกฯ ลาออก ด้วยสำนักทางบริหารที่เป็นจริงทางล้มเหลว

นอกนั้น เมื่อเกิดเหตุขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหรือกฎหมายสำคัญของรัฐบาลถูกคว่ำในสภา

นายกฯ ก็จะ "ยุบสภา" เลือกตั้งใหม่ รวมทั้งหมดประมาณ ๑๓-๑๔ ครั้ง นับตั้งแต่ประเทศมีรัฐสภา

เห็นทั้งหัวหน้าเพื่อไทยและลูกน้อง ท่องก่อนอาหารและหลังอาหารวันละ ๓ มื้อ "ให้นายกฯ ลาออก"

ก็อยากถามว่า สมัยรัฐบาลทักษิณ

ทำไมไม่บอกให้ทักษิณลาออกละ ตอนถูกคนทั้งประเทศขับไล่ เมื่อปี ๒๕๔๙ นั้นนะ

กลับสนับสนุนให้ทักษิณยุบสภา เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ทำไมจำไม่ได้ซะงั้น?

ที่ตอนนี้ กลับบอกนายกฯ ประยุทธ์อย่ายุบสภา ให้ใช้วิธีลาออกแทน คงฝันเปียกจะได้จับขั้วเป็นรัฐบาล
แทนนั้นละน่า

แต่ก็ฝันจนตาไหลไปเหอะ...

เห็นนายกฯ บอก 2 NO คือ โนออก และโนยุบ!

และที่หมาดๆ ๙ ธันวาคม ๕๖ ศพยังอุ่นๆ ความจำและเลือนกันอีกล่ะซีท่า

รัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นไง ถูกผู้คนมีดฟ้าผ่ามัดดินขับไล่ ที่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาแข่ง "ลักหลับ" ตอนที่ ๓
ตี ๔

เห็นจวนตัว ลนลานประกาศ.....

"พี่น้องประชาชนที่เคารพคะ ดิฉันขอยืนยันอีกครั้งว่า ดิฉันไม่ติดยึดกับตำแหน่ง ยินดีที่จะยุบสภา...."

ที่สลอนกันอยู่ตอนนี้ ก็สลอนอยู่รอบแหวตอนนั้น ทำไมไม่แนะให้ลาออกล่ะ ใช้วิธียุบสภาทำไม?

ที่รื้อฟื้นนี้ ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้นายกฯ ยุบสภา เพียงเห็นชอบพูดว่า "สภาผิดอะไรต้องยุบ ให้
นายกฯ ใช้วิธีลาออกแทน" นั้น

อดไม่ได้ ขอขัดคอนิดเหอะ!

อยากบอกว่า ไปตั้งสาขาพรรคกันให้ครบตามกฎหมายแต่เดี๋ยวนี้อะ ปุบปับ พ.ร.บ.งบฯ ผ่านเดือนกันยา.

นายกฯ ยุบสภาขึ้นมาล่ะก็....

พรรคจะได้มีสิทธิ์ส่งคนสมัครเป็น ส.ส. ไงล่ะ!

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/104856>

ทบทวน ถอดรื้อ บทเรียน จัดเจน ‘เก่า’ ต่อ การเมืองใหม่

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 11:11 น.



ไม่ว่าการเกิดขึ้นของ “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ไม่ว่าการเกิดขึ้นของมวลมหาประชาชน “กปปส.” ล้วนมีรากฐานทางการเมือง “ฐาน” นั้นแหละคือที่มาแห่ง “การเคลื่อนไหว” ไม่ว่าการเกิดขึ้นของ “แนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ” ไม่ว่าการเกิดขึ้นของ “คณะราษฎร 2563” ล้วนมีรากฐานทางการเมือง

“ฐาน” นั้นแหละคือที่มาแห่ง “การเคลื่อนไหว” ความเคยชิน “เก่า” ในทางการเมืองจึงมักจะมองไปยัง “มาสเตอร์มายด์” ประสานเข้ากับลักษณะของ “มวลชน” ที่ออกมาเป็นความเคยชินที่จะจับโยงไปยัง “ท่อน้ำเลี้ยง” สัมผัสได้ในจำนวนเงินมหาศาล สัมผัสได้ในตัวคนที่เรียกกันว่าทรง “อำนาจ” มี “อิทธิพล” ในการกำหนดและบงการ

จึงคิดว่า หากจัดการ “แกนนำ” ได้ทุกอย่างก็จบ การเคลื่อนไหวจากเดือนตุลาคม 2516 มาถึงการเคลื่อนไหวเดือนพฤษภาคม 2535 มาถึงการเคลื่อนไหวในเดือนพฤษภาคม 2564 มักจะถูกมองผ่าน “ความเคยชิน” พื้นฐานมองไปในแต่ละ “ปัจจัย” แยกแยะแต่ละ “องค์ประกอบ” และความเชื่อมโยง สัมพันธ์ทั้งในทางความคิดและผลประโยชน์ทางการเมือง เห็นแต่ละ “มือ” เห็นแต่ละ “ตีน”

ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติที่เมื่อประสบเข้ากับการเคลื่อนไหวของ “เยาวชน” นับแต่เดือนมีนาคม 2563 กระทั่งเดือนพฤษภาคม 2564 จึงมองและวิเคราะห์ตามความเคยชินใน “อดีต” ถามว่าใครเป็น “มาสเตอร์ มายด์” เสาะหาสิ่ง ที่เรียกว่า “ท่อน้ำเลี้ยง” ที่สร้างความต่อเนื่องให้กับการเคลื่อนไหวเป็นใคร

ทั้งๆ ที่ “ปรากฏการณ์” ครั้งใหม่นี้ ไม่เหมือนเดิม หากไปถามคนรุ่นเดือนตุลาคม 2516 ไม่ว่าจะ เป็น นาย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ไม่ว่าจะ เป็น นายธีรยุทธ บุญมี ก็ต้องยอมรับแปลกและแตกต่างออกไป หากไปถามคนรุ่นเดือน พฤษภาคม 2535 ไม่ว่าจะ เป็น นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล ไม่ว่าจะ เป็น นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ก็ต้องยอมรับแปลกและแตกต่างออกไป

หากไปถามคนรุ่นก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 หากไปถามคนรุ่นก่อนรัฐประหาร เมื่อเดือน พฤษภาคม 2557 ก็ต้องยอมรับแปลกและแตกต่างออกไป ยิ่งหากไปตามแกนนำของ นปช. ไม่ว่าจะ เป็น **นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ** ไม่ว่าจะ เป็น **นายจตุพร พรหมพันธุ์** ไม่ว่าจะ เป็น **นายวีระ มุสิกพงศ์** ก็ต้องยอมรับ **แปลกและแตกต่างออกไป**

จากประสบการณ์ในสถานการณ์เดือนตุลาคม 2516 กระทั่ง จากประสบการณ์ในสถานการณ์ก่อนรัฐประหาร 2 ครั้งต่อเนื่องกันในทศวรรษหลัง หากอาศัยแต่ความเคยชิน ประสบการณ์เก่าก็ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจการ เกิดขึ้นของปรากฏการณ์จากเดือนกรกฎาคม 2563 กระทั่งเดือนพฤษภาคม 2564 ได้

ยอมรับเถิดว่า นี่คือ “มิติ” และแนวโน้ม “ใหม่” ของการเมือง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2751835

วัดใจ '3ป.' ล้างไฟการเมือง 'พรรคร่วม' แก่ทาง 'ยุบสภา'

1 มิถุนายน 2564



3 ป. คงต้องคิดหลายตลบ ต้องมีไม้เด็ดอะไรที่มากกว่าการ “ยุบสภา” หรือไม่ ถึงจะคุมพรรคร่วมอยู่หมัด

นาที่นี้ดูเหมือนไม่มีพรรคร่วมรัฐบาล ไม่กลัวการยุบสภาอีกต่อไปแล้ว ประชาธิปัตย์ ประกาศพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคีย์แมนคนสำคัญในพรรค ประเมินแล้วว่า เกมยุบสภาอาจเกิดขึ้นไม่ช้าไม่นานจากนี้ โดยเฉพาะหลังการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 และ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ผ่านสภาฯ ต้องจับตาความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าวเห็นชัดเจนว่า รัฐมนตรีหลายคนของประชาธิปไตย ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปแบบไม่เคยขาด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ที่ตั้งเป้าต้องกู่วิกฤติศรัทธาคืนมาให้ได้

ขณะที่ภูมิไทย์ไทย เตรียมความพร้อมเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้ว ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมกับ 3 ป. ยังขึ้นเนิน ด้วยการดึงอดีตรัฐมนตรีของพลังประชารัฐในอีสานหลายคนมาที่แพ้เลือกตั้งครั้งก่อนอย่างหูดหวัดไม่กี่พันคะแนน แต่คะแนนรวมเบ็ดเสร็จก็สามารถโอบยได้ในหลักหลายหมื่น มาแต่งตัวเตรียมส่งลงเลือกตั้งครั้งนี้

เหตุผลที่ภูมิไทย์ไทย เลี่ยงคู่แข่งเก่าพลังประชารัฐ ก็ด้วยคิดคำนวณบนเงื่อนไขระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือบัตรใบเดียว ที่นำทุกคะแนนเสียงมาคำนวณจำนวน ส.ส. ระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว รอบหน้าภูมิไทย์ไทยจึงเป็นหนึ่งในพรรคที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดพรรคหนึ่ง พลังประชารัฐ เองก็ทันเกม ภูมิไทย์ไทย จึงพยายามหาวิธีจำกัดไส้ศึกคู่แข่งไม่ให้เติบโตมากไปกว่านี้ เพราะขนาดเท่าที่เป็นอยู่ ยังขบเหลี่ยมต่อรองจันปี้รัฐบาลปวดหัวหลายเรื่อง ถ้าปล่อยให้โตไปกว่านี้ก็จะยิ่งลำบาก แกนนำพลังประชารัฐบางคนในอีสาน ออกปากยอมรับตรงๆ ว่า นาที่นี้ภูมิไทย์ไทยน่ากลัวที่สุดถ้าเลือกตั้งอาจได้ 80-100 ที่นั่งก็เป็นไปได้ ด้วยความพร้อมในทุกสรรพกำลังที่ระดมลงพื้นที่อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง บริหารการเมือง บริหารคนมีประสิทธิภาพ บวกกับปัจจัยในส่วนของเพื่อไทย ที่แรงอาจจะตก ส.ส.หลายคนเตรียมย้ายไปอยู่กับพรรคไทยสร้างไทย

ข้อเสนอของ พลังประชารัฐ เรื่องแก้ระบบเลือกตั้งเป็นแบบ 2 ใบ ก็เพื่อลดทอนขุมกำลังของภูมิไทย์ไทย แบบเฉพาะเจาะจง ขณะเดียวกัน พลังประชารัฐ จะได้ส.ส.เพิ่มจากระบบนี้

แม้ต้องแลกกับการที่เพื่อไทยจะได้ส.ส.เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ในส่วนของ ก้าวไกล พรรคจะสืบลงและพรรคเล็กที่สร้างปัญหาต่อรองจะหายไป เกมนี้ของพลังประชารัฐ คำนวณแล้วถือว่าคุ้ม

ความเคลื่อนไหวในพลังประชารัฐ แยกนำแต่ละกลุ่ม มีมุมมองหลากหลายในเรื่องยุบสภา บางกลุ่มที่มอง การเมืองชาติก็เตรียมตัวกันไว้เช่นเดียวกัน มีการจัดทีม พิจารณาบุคคลที่จะส่งลงเลือกตั้งไว้บ้างแล้ว ประกอบกับการ ประชุมใหญ่สามัญของพลังประชารัฐ ที่เตรียมจัดขึ้นในเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ เปลี่ยนตัวเลขอิทธิกร พรรค เป็น “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” เพื่อคุมศึกเลือกตั้งอย่างเต็มตัว สะท้อนว่า พลังประชารัฐ ก็พร้อมไม่น้อยไปกว่า พรรคร่วม ทั้งต้องจับตาตัวละครสำคัญที่จะเปิดตัวกับพลังประชารัฐในไม่ช้า ก็กลายเป็นสัญญาณว่าจะมีการล้างไฟ เลือกลงใหม่ในระยะถัดไป

สถานการณ์ตอนนี้ต้องวัดใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าเกมยุบสภา จะแก้เผ็ดพรรคร่วม ได้จริงหรือไม่ เมื่อ ดูท่าที ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย ไม่ได้หวั่นกับเรื่องนี้ เพราะรู้ว่าสถานการณ์ไม่เอื้อฝั่ง 3ป. และพลังประชารัฐ ด้วย เหตุผลสำคัญการติดหล่มแก๊งวิฤทธิโควิด แม้จะรวบอำนาจเบ็ดเสร็จในมือ ส่งผลให้กระแสนับวันยิ่งหดหายประกอบกับ รอยร้าวระหว่างภูมิใจไทย กับพลังประชารัฐ และ 3ป. ที่มีประเด็นข้อข้องใจเรื่อยมา จนถึงความไม่ลงรอยเรื่อง การบริหารโควิดและวัคซีน อาจเป็นพางเส้นสุดท้าย เพราะใครก็อยากสวมบทฮีโร่จัดการปัญหานี้กันทั้งนั้น

เมื่อ 2 พรรคร่วม ออกอาการแข็งข้อ พร้อมเลือกตั้ง คำถามสำคัญคือ 3ป. พร้อมแล้วจริงหรือไม่แว่วๆ มา ว่า พรรคใหม่ ที่ปลัดฉิ่ง ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลุกปั้น วางตัวผู้ว่าฯ-รองผู้ว่าฯ ที่กำลังจะเกษียณมาลงสนามการเมือง เริ่ม จะชะลอลงแล้ว เพราะรู้ว่าเวทีนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

ดังนั้น 3ป. คงต้องคิดหลายตลบ ต้องมีไม้เด็ดอะไรที่มากกว่าการ “ยุบสภา” หรือไม่ ถึงจะคุมพรรคร่วมอยู่ หมด ในเมื่อสนามนี้เป็นเวทีนี้ของนักการเมือง ย่อมไม่มีใครกลัวการเลือกตั้งอยู่แล้ว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/941129>

ฉากจบ “ณัฐพล” พันพรรคพลังประชารัฐ
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 10:05 น.



คือ การประกาศลาออกจากพรรคพลังประชารัฐทุกตำแหน่ง ของ “เสี้ยตัน” ณัฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว. ศึกษานิเทศก์ ให้เหตุผลว่า

“เนื่องจากพิจารณาเรื่องคดีความที่จะต่อสู้นั้นต้องใช้เวลานานจึงต้องการสู้คดี โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของ ภาระหน้าที่ ซึ่งในส่วนของตนเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ และขณะนี้ตนอยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาล”

“ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กัน ไม่ว่าจะผมจะอยู่ในฐานะแกนนำ รัฐมนตรี นักโทษ หรืออะไรก็ตามแต่ ผม ไม่เคยเสียใจในสิ่งที่ได้ทำไป เพราะผมได้ทำทุกอย่างสุดความสามารถ เต็มความสามารถในทุกบทบาทที่ได้รับ ในข้อมูล และตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม ณ เวลานั้น อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง และก็ขอน้อมรับคำตัดสินตาม กระบวนการยุติธรรม

“ขอขอบคุณเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ข้าราชการ เพื่อน ส.ส. หัวหน้าพรรค ทั้งพรรคเดียวกันและต่างพรรค รวมถึง ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่าน ที่ถึงแม้จะมีแนวคิดทางการเมืองต่างกัน แต่ก็ยังมีมิตรภาพร่วมกันได้ ที่สำคัญขอบคุณคนไทย หัวใจรักชาติทุกคนครับ”

ก่อนที่ “เสี้ยตัน” ปิดฉากเส้นทางอำนาจในพลังประชารัฐ เพราะเหตุจากถูกหมายขัง-ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก ในคดีชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2556-2557 ในนามแกนนำ กปปส. เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และต่อมาก็ถูกศาล รัฐธรรมนูญ สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ชั่วคราว

“เสี้ยตัน” เคยเป็นผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ ชนะเลือกตั้งซ่อมปี 2552 และเป็น ส.ส.ปี 2554 ก่อนจะลง ถนน ร่วมกับ “ลุงกำนัน” สุเทพ เทือกสุบรรณ ในนาม กปปส. ไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่ง กปปส.เป็นคีย์แมน การเมืองสำคัญที่ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าสู่อำนาจ ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และลากรวยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาถึง 7 ปี

อีกด้านหนึ่ง เขาเป็นนักธุรกิจอยู่ในสังคมชั้นสูง วงการกีฬาเทควันโด และวงการการศึกษา ภรรยาชื่อทยา ทีปสุวรรณ เป็นบุตรสาวของนายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ อดีตรมช.อุตสาหกรรม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีวิกรม์

ก่อนจะกระโดดมาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐ ถูกจัดไว้ใน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ในฐานะแกนนำกลุ่ม กทม. ที่ จัดการย้ายขุนพลประชาธิปัตย์ มาชบพลังประชารัฐจนทำให้มี ส.ส.กทม.ในมือกว่า 12 คน ช่วงแรกหลังจบศึกเลือกตั้ง

อยู่เหนือบัญชีรายชื่อลำดับ 2 คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นลำดับ 3 ทั้งที่ 2 แขนงนำสามมิตร ทั้ง สุริยะ-สมศักดิ์ เก้าบารมีกว่า

“เสี้ยมต้น” นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการครั้งแรกในชีวิต ด้วยตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ อาจเป็นเพราะความที่เป็น นายทุน – เงินหนา เพราะบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งไว้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนรับตำแหน่งในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อปี 2562

มีทรัพย์สินรวมกับนางทยา (ภรรยา) 2,115,587,449.03 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนตามกองทุน, บมจ. และ บจ. ต่าง ๆ รวม 51 แห่ง มูลค่ารวม 1,450,638,984 บาท ขณะเดียวกันเขาและคู่สมรมีหนี้สิน 130,629,792 บาท จากเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,984,957,656.33 บาท

ในยามที่ ทุกกลุ่มในพลังประชารัฐ หันหน้าเข้าบ้านปารอยต่อ เพื่อวางแผนปฏิบัติการลับเขี่ย กลุ่ม 4 กุมาร ของ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” พันทางอำนาจ ก็มี “เสี้ยมต้น” ประคบข้าง “หัวหน้าป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในภาพฉากอำนาจ

ผลงานที่ถูกกล่าวถึง ในตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ “เสี้ยมต้น” ที่รับบท “ครูต้น” ก็คือการเปิดกระทรวง นั่งกลางวงล้อมของมือบ้นักเรียนแล้ว รับข้อเสนอ “ปฏิรูปการศึกษา” ในช่วงตุลาคม 2563

ข้ามศักราชมาปี 2564 “เสี้ยมต้น” ก็ถูกพรรคฝ่ายค้าน ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ท่ามกลางข่าวว่าสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไม่ค่อยพอใจ จนต้องปิดห้องเคลียร์ใจกันระหว่างการติวก่อนศึกชกพอก

พ่วงกับข่าวที่ว่า “เสี้ยมต้น” ไปดักเจอ “พล.อ.ประวิตร” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เพื่อขอให้ภรรยาได้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งสวนทางกับ พล.อ.ประวิตร ที่สนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ลงสมัครชิงตำแหน่งนี้

แต่แล้วเขาลงจากเก้าอี้ไม่สวยงาม เพราะ “เสี้ยมต้น” เป็นรัฐมนตรีที่ได้คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดในบรรดา 10 คนที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ อีกทั้งต้องพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี เพราะถูกหมายขังของศาลชั้นต้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (7) บัญญัติไว้ว่า รัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก โดยไม่คำนึงว่าคดีจะถึงที่สุดหรือไม่

ปิดฉากเป็นรัฐมนตรี ปิดฉากการเป็น ส.ส. ปลอมมือให้ “ยุทธนา โพรสุธน” บัญชีรายชื่อลำดับที่ 21 พลังประชารัฐ และอดีต ส.ส.ชาติไทยพัฒนา แต่ที่มาสวมหัวโขนพลังประชารัฐ ด้วยความจำเป็นทางการเมือง เพราะหลีกเลี่ยงให้ “ตระกูลเที่ยงธรรม” เพื่อสงบศึกความขัดแย้งระหว่างตระกูล “โพรสุธน-เที่ยงธรรม” ในชาติไทยพัฒนา

แล้วยุทธนา ก็ได้เป็น ส.ส.ล้มหล่น แทน “เสี้ยมต้น” ในที่สุด

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/politics/news-681159>

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - 13:00 น.

ท้วงท่า อากาการ ของ อนุทิน ชาญวืรกุล หวานอม ชมกลืน



แม้ในทางการเมือง นายอนุทิน ชาญวืรกุล ไม่ว่าจะในบทรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะในบทหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

จะพยายามเล่นบท “ประนีประนอม” ประโยชน์ เห็นได้จากการแย้มยิ้มโอภาอย่างขึ้นบานทุกครั้งเมื่อยืนอยู่เรียงเคียงข้างกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการแถลงข่าว ไม่ว่าจะเรื่อง “วอล์ก อิน” ไม่ว่าจะเรื่อง “หมอพร้อม” ยอมรับได้เมื่อมีการผลักดัน “ออน ไซต์” เข้ามาแทนที่ ยอมรับได้เมื่อมีการผูกแอฟพลิเคชันใหม่ๆ ขึ้นมา กลบทับ “หมอพร้อม” ยังยืนหยัดในตำแหน่ง “รัฐมนตรี” ไม่แปรเปลี่ยน

แม้จะมีจำนวน ส.ส.มากกว่า 60 อยู่ในมือและที่ฝากเลี้ยงในบางพรรคอีกหลายคน แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะ “แยกตัว” ออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของ “รัฐบาล” นั่นคือ ภาพ นายอนุทิน ชาญวืรกุล ในทางการเมือง ภาพของ นายอนุทิน ชาญวืรกุล อาจแนบแน่นอย่างยิ่งกับรัฐบาล เป็นมิตรอย่างยอดเยี่ยมต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ภาพจาก “ภายใน” พรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไร

ปฏิภริยาจาก นายภราดร ปริศนานันท์กุล ปรากฏอย่างเด่นชัด ตามมาด้วยปฏิภริยาจาก ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ซึ่งเป็น “เลือดใหม่” ด้วยกันก็เด่นชัด เด่นชัดว่าหงุดหงิด เด่นชัดว่าไม่พอใจ ยิ่งเมื่อส่องตามเพจที่เรียกตนเองว่า “ก๊อสซิป สาสุข” ประสานเข้ากับการเคลื่อนไหวของ “แพทย์ชนบท” ก็จะสัมผัสได้ในรอยร้าว โดยเฉพาะในสถานการณ์ “วัคซีน” ไม่ว่าจะเพจ “ก๊อสซิป สาสุข” ไม่ว่าจะปฏิภริยาของ “แพทย์ชนบท” ไม่ปิดบังอำพรางว่าเป็นบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข สะท้อนอารมณ์ “ร่วม” สะท้อนปัญหา “ร่วม”

ท่ามกลางความสงสัยของชาวบ้านที่ว่าเหตุใดจึงมีการติดตีสักเบรกต่อ “วอล์ก อิน” เหตุใดจึงมีการประกาศชะลอ การลงทะเบียน “หมอพร้อม” คำตอบอยู่ที่สถานการณ์ “วัคซีน” ความเป็นจริงอันมาจาก “บุคลากร” ที่ทำงานอยู่ในภาคสนามของกระทรวงสาธารณสุขก็คือ ประชาชนมากด้วยความพร้อม “วัคซีน” ในมือต่างหากที่ “ไม่” พร้อม

สภาพทุลทุเกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมองผ่านการเคลื่อนไหวในแต่ละ “คลัสเตอร์” ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและอีกหลายจังหวัด คือความหวุ่นไหวในภาวะ “ไม่พร้อม” ของ “วัคซีน” ในเมื่อขนาด “แพทย์ชนบท” เองก็ออกมาวิตก ในเมื่อเพจ “ก๊อสซิปสาสุข” เองก็สะท้อนปัญหาและความขัดแย้งภายในกระบวนการรับมือ “วัคซีน” ว่าเป็นเช่นไร จึงกลายเป็นความวิตก ความหงุดหงิดจึงกลายเป็นโรคระบาด

จากนี้จึงยืนยันให้เห็นว่า การแสดงออกของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล จึงเสมอเป็นเพียงการแสดงออกอย่างมาก ด้วยมารยาทในทางการเมือง ดำเนินไปในแบบ “หวานอม ขมกลืน” เพราะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็รับรู้ข้อมูลและความเป็นจริงของสถานการณ์ “วัคซีน” แทบไม่แตกต่างไปจากบุคลากรภายในกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะ “ก๊อปปี้ สาสูข” ไม่ว่าจะ “แพทย์ชนบท”

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2750197

31 พฤษภาคม 2564 - 14:37 น.

ส.ส. ป้ายแดง "ยุทธนา" หลานเฮี้ยเม็ง ชาติไทยประชารัฐ



สนใจประวัติ หลานรัก "ยุทธนา" ได้เป็น ส.ส.เสียดี

เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ส.บัญญัติรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยืนยันว่า ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. แล้ว โดยใบลาออกได้ลงวันที่ 29 พ.ค.2564

“เสียดี” ให้เหตุผลถึงการลาออกในครั้งนี้ว่า เป็นเหตุผลส่วนตัว เนื่องจากพิจารณาเรื่องคดีความที่จะต่อสู้คดีนั้น ต้องใช้เวลานานจึงต้องการสู้คดี โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของภาระหน้าที่ ส.ส. และขณะนี้ ตัวเขาอยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาล

สำหรับบุคคลที่จะได้เลื่อนขึ้นมาแทน ๓๑ พฤษภาคม คือ “ยุทธนา โพรสุธน” ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 21

อดีตกำนันวังน้ำซับ

ยุทธนา โพรสุธน อดีต ส.ส.สุพรรณบุรี 2 สมัย พรรคชาติไทยพัฒนา อดีตกำนัน ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี และเคยเป็นประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.ศรีประจันต์

เส้นทางการเมืองของยุทธนา ได้รับการสนับสนุนจากพรรค โพรสุธน หรือ “เง็กเม็ง แซ่เฮ็ง” คนโตเมืองศรีประจันต์ มาตั้งแต่ปี 2548 พรรคพลังประชารัฐ ให้หลานลงสมัคร ส.ส.เขต กระทั่งปี 2551 ศาลยุบพรรคชาติไทย ยุทธนาเป็นกรรมการบริหารพรรค ต้องเว้นวรรคการเมือง 5 ปี

เลือกตั้งปี 2554 พรรค นำหลานสาว พัชรี โพรสุธน มาลงสมัคร ส.ส.เขต แทนยุทธนา แต่ปีนั้น มุกดา เทียงธรรม ภรรยาของจองชัย สอบตกฟายแพ้แก่พรรคเพื่อไทย

ถ้าจำกันได้ ก่อนเลือกตั้งปี 2562 เกิดรอยร้าวภายในพรรคชาติไทยพัฒนา ระหว่างพรรค โพรสุธน กับจองชัย เทียงธรรม

เมื่อมีข่าวว่า พรรคจะดันยุทธนา โพรสุธน หลานชายลงสมัคร ส.ส.เขต 4 จ.สุพรรณบุรี ในนามพรรคพลังประชารัฐ ชนกับเสมอกัน เทียงธรรม บุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของจองชัย

สนามเลือกตั้งสุพรรณบุรีครั้งที่แล้ว ลดจาก 5 เขต เหลือ 4 เขต มีการวางตัวดังนี้ เขต 1 สรชัด สุจิตต์ เขต 2 อนุรักษ์ิ ประเสริฐสุวรรณ เขต 3 ประภัตร โปธสฺุณ และเขต 4 เสมอกัน เทียงธรรม

หากยุทธนา หลานประภัตร จะลงเขต 4 ก็เป็นศึก 2 ตระกูล จงชัยจึงประกาศกร้าวด้วยท่าที่ไม่พอใจว่า “จะไม่ยอมให้คนในตระกูลเทียงธรรมถูกรังแก” และลาออกจากพรรคชาติไทยพัฒนา ไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย พร้อมกับลงสมัคร ส.ส.เขต 3 ชนประภัตร

คุณหญิงแจ่มใส ศิลปะอาชา พยายามขอเป็นกาวใจ ประสานรอยร้าว โดยเดินสายพูดคุยหลายฝ่ายเพื่อสงบศึก ในที่สุด ยุทธนา ก็ไปลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ส่วนเสมอกัน ลง ส.ส.เขต 4 พรรคชาติไทยพัฒนา ดังนั้น การเลือกตั้ง ส.ส.สุพรรณบุรี จึงได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ เพราะสองสิ่ง

“ประภัตร-จงชัย” ลงสู้กันเอง และเมื่อประกาศผลเลือกตั้ง ทุกอย่างก็จบ

วันนี้ ประภัตร ได้ลาออกจากพรรคภูมิใจไทย กลับมาสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา ส่วนลูกชาย เสมอกัน เทียงธรรม ได้เป็น ส.ส.เขต 4 ส่วนยุทธนา หลานชายประภัตร ก็จะได้เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/468610>

31 พฤษภาคม 2564 - 18:06 น.

'หลาดดา' อุทัยเดือด สัญญาณบุรีรัมย์



คนโตลุ่มน้ำสะแกกรัง ขวอน "เสี่ยหนู" กลับบ้าน สัญญาณไม่ธรรมดาจาก 2 บ้านใหญ่

จับสัญญาณ ส.ส. และทีมงานการเมืองพรรคภูมิใจไทย จากเฟซบุ๊กส่วนตัวของพวกเขา ดูจะเปิดศึกแตกหักกับ “3 ป.” ชัดเจน ไม่แปลกหรอก วันที่ 31 พ.ค.2564 ชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี ในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นอภิปรายการจัดทำงบประมาณ โดยพุ่งเป้าไปที่สำนักงบประมาณที่ตั้งของกระทรวงสาธารณสุข ลงแทบทุกกรมทุกส่วน ทั้งที่สถานการณ์โควิด - 19 คนที่ดูแลประชาชนคือสาธารณสุข

คำอภิปรายของ “ชาดา” ตอนท้าย ถูกแชร์ในโซเชียลพรีบ “...หรือสำนักงบประมาณคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะไม่รักนายอนุทิน ชาญวิรุกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เสียแล้ว ท่านถึงได้ตั้งงบประมาณแบบนี้ ผมก็อยากจะบอกว่า หัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถอะ”

จะบอกว่าเป็นลีลาปราศรัยของ ส.ส.จอมเก่า ก็ได้ แต่หลังจบการอภิปรายในสภา ได้ตัดคลิปช่วง “ชาดา” อภิปรายร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 วาระ 1 ลงยูทูป และแอดมินแฟนเพจ Chada Thaised ได้แชร์มาลงหน้าเฟซบุ๊กทันที

ก่อนหน้านั้น มีการปล่อยบทความเรื่อง “2 ปี รัฐบาลกู้เงินแก้โควิด 1.5 ล้านล้าน งบการแพทย์ไม่ถึง 6 หมื่นล้านหวังซื้อเวลาต่ออำนาจตัวเอง” ซึ่งมีเนื้อหาบางตอนคล้ายคำอภิปรายของชาดา

น้ำเสียงชาดาขวอน “เสี่ยหนู” กลับบ้าน ฟังแล้วเหมือนตัดพ้อน้อยใจ แต่คนที่พูด ไม่ใช่ ส.ส.พรรษาเดียว หากแต่เป็น “หลาดดา” ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองอุทัยธานี

คนอุทัยฯ เรียกชาดาว่า “หลาดดา” กันทั้งเมือง นับแต่วันแรกที่เล่นการเมืองท้องถิ่นในนามกลุ่มคุณธรรม ผูกขาดตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กระทั่ง ชาดาลงเล่นการเมืองระดับชาติ “เบแฮมม” มนูญญา ไทยเศรษฐ์ จึงสืบทอดเป็น “นายกเล็ก” เมืองอุทัยฯ

ปัจจุบัน ลูกสาวของชาดาคือ ปานัดมา ไทยเศรษฐ์ เป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ในนามกลุ่มคุณธรรม ปลายปีที่แล้ว เผด็จ นัยปรี ลงสมัครนายก อบจ.อุทัย แบบไร้คู่แข่ง และได้เป็นนายก อบจ.อุทัยธานี สมัยที่ 3 ด้วยการสนับสนุนของ “หลาดา”

ก่อนเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 “หลาดา” คนโตเมืองอุทัยฯ ตัดสินใจลาออกจากพรรคชาติไทยพัฒนา มาอยู่พรรคภูมิใจไทย และอาสารับดูแลอุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์และกำแพงเพชร รวมถึงประจวบคีรีขันธ์

หลังเลือกตั้ง ค่ายสีน้ำเงิน ยึดที่นั่ง ส.ส.อุทัยธานี 2 เขต คือ เขต 1 หลานชาย "ชาร์จ" เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ (ลูกชายมัญญา) และเขต 2 ชาดา

ตอนแรก บ้านใหญ่บุรีรัมย์ จะให้ชาดาเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ แต่ถูกค่าย 3 ป. ทักท้วงเรื่องภาพลักษณ์ จึงต้องเปลี่ยนตัวให้น้องสาว-มัญญา ไทยเศรษฐ์ ลาออกจากนายกเล็กมาเป็นรัฐมนตรีแทน

ทุกวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี ชาดาจะเปิด “บ้านดอนหมื่นแสน” ต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ต้อนรับคนใกล้ชิดและหัวคะแนน ที่เข้ามาอวยพรวันเกิดเขา ปีนี้ สถานการณ์โควิด ผู้คนคงอวยพร “หลาดา” ผ่านออนไลน์

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/468645>

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เปิด 'โมเดล' พรรคฝ่ายค้าน จัดทัพกรรมาธิการฟองงา '65



นำจับตาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2665ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงนี้ เพราะถือว่าเป็นงา สำคัญอันดับ 1 ของประเทศ

การจัดทำงบประมาณปี 2565 ของรัฐบาล ถูก “ฝ่ายค้าน” และภาคสังคมจับตามองกันตั้งแต่ยังใช้งา 2564 ไม่จบ เนื่องจากสถานการณ์ประเทศที่ประสบวิกฤตหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจระดับมหภาค ลามไปถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ การจัดงบประมาณจึงต้องระมัดระวังรัดกุม และแก้ปัญหาที่หนักหน่วงของประเทศด้านต่างๆ เหล่านี้ให้ได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม การจัดงบประมาณปี 2565 ยังคงมีอะไร ‘แปลกๆ’ ให้ได้เห็น เช่น การจัดงบประมาณ ‘ด้านสาธารณสุข’ ต่ำกว่างา ‘ด้านความมั่นคง’ โดยงา กระทรวงสาธารณสุขถูกตัดไปถึง 10.8% ในขณะที่งา ด้านการป้องกันประเทศลดลงไปเพียง 4.9% เท่านั้น แลยังมีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลจนเต็มเพดาน เพราะขาดดุลของงบประมาณ (ประมาณ 7 แสนล้านบาท) แข่งหน้ารายจ่ายลงทุน (624,399 ล้านบาท) ขัดต่อ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 20(1) ขณะที่หนี้สาธารณะต่อ GDP จริงๆ ไปได้กว่า 60% แล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านี้หนี้สาธารณะถูกประเมินว่าจะอยู่ที่ 56-57% เท่านั้น

ประเด็นเหล่านี้ ‘อรุณี กาสยานนท์’ โฆษกเพื่อไทย บอกว่า พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าตรวจสอบการใช้งา ผ่านกระบวนการรัฐสภาอย่างเต็มที่ ไม่แพ้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเลย เพราะเม็ดเงินส่วนใหญ่ยังถูกจัดเพื่อ

1. ปกป้องพวกพ้อง ทอดทิ้งประชาชน
2. ไม่จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
3. ไม่สนใจทุกข์ร้อนของประชาชน
- และ 4. ไม่มีวิสัยทัศน์ในการจัดสรรงบประมาณ

นอกจากนี้ ‘ดร.หญิง’ ยังชวนประชาชนให้ช่วยกันจับตาการตั้งงา กลางที่สูงถึง 571,047.3 ล้านบาทด้วย เพราะการใช้งายงา กลางนี้ต้องเป็นไปเพื่อสถานการณ์จำเป็นและเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน

อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดทัพรับศึกในสภา ‘เพื่อไทย’ (พท.) ในฐานะที่ใหญ่พรรคฝ่ายค้านวางตัวขุนพล สำหรับขึ้นอภิปรายไว้แล้วกว่า 60 คน

เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มี ส.ส.เป็น ส.ส.เขตทั้งหมด ทำให้ต้องให้เวทีกับ ส.ส.เขตได้แสดงบทบาท และสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขผ่านงบประมาณของรัฐ และมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ทำให้มีจำนวน ส.ส.ที่ประสงค์จะอภิปรายกว่าครึ่งร้อย

ดังนั้น การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและเพียงพอจึงเป็นงานหนักสำหรับพรรคเพื่อไทยเสมอเพื่อให้ทุกคนได้ลุก ขึ้นอภิปราย จะได้เวลาพูดอย่างน้อยคนละ 5-10 นาทีก็ต้องทำ แต่ไม่เชื่อว่าจะให้พื้นที่กับการสะท้อนปัญหาในระดับพื้นที่ เป็นหลัก รอบนี้ “เพื่อไทย” วางยุทธศาสตร์การอภิปรายแบบชี้ให้ประชาชนเห็นความผิดพลาดในระดับ ‘มหภาค’ นั่น คือ วางกรอบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไว้เป็นหลัก พร้อมให้เวลาจำนวน 30 นาที

ถึง 1 ชั่วโมง กับ ‘ขุนศึกมือฉมัง’ ไว้ใช้ชกพอกในภาพรวมในการจัดทำงานงบประมาณ

โดยโมเดลที่ ‘เพื่อไทย’ วางไว้ ‘ประเสริฐ จันทรรวงทอง’ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แอบกระซิบว่า เปิดมาจะเป็นหัวหน้าพรรค และตนเองที่พูดภาพรวมพอเข้าสู่เนื้อเรื่อง ช่วงกลางจะมี ส.ส.ที่จัดเอาไว้โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ซึ่งใน 7 กลุ่มจะมีคนที่เป็นตัวเปิด เช่น กลุ่มกระทรวงกลาโหม จะมี ‘ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร’ ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรค เป็นคนจั่วหัว จากนั้นจะมี ส.ส.ลุกขึ้นชัตต่ออีก 4-5 คน

ด้านสาธารณสุขมี ‘นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว’ ส.ส.น่าน จั่วหัว โดยเน้นชี้เรื่องโควิด จากนั้นก็จะมีคนกระทุ้งต่อ เป็นลักษณะนี้ไปจนครบทั้ง 7 ด้าน สุดท้ายคือกการสรุป คิดว่าจะเป็น ‘สุทิน คลังแสง’ ส.ส.มหาสารคาม เจ้าเก่าเจ้าเดิม ที่ จะสรุปจบว่า เพื่อไทยจะไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณดังกล่าว

สำหรับประเด็นที่ ‘เพื่อไทย’ จะใช้เป็นหมัดเด็ด หลักๆ คือเรื่องการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์สถานการณ์ ของประเทศที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน ต่อมาคือการไม่จัดลำดับความสำคัญของปัญหาว่าอะไรสำคัญก่อนหลัง จะเอาแต่ เรื่องความมั่นคง และด้านการทหารเป็นหลัก แทนที่จะเลือกให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ และชีวิตประชาชนเป็นหลัก

อีกเรื่องคือ การไม่ยอมตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออก เช่น เรือดำน้ำ ที่จะมีอีก 2 ลำให้ได้ แบบไม่แคร์ ความรู้สึกของประชาชนเลย และอีกเรื่องที่สำคัญ คือการกระจายงบฯ ที่ไม่เป็นธรรม จังหวัดไหนที่มี ส.ส.เป็นคนของบาง พรรคจากพากรัฐบาล ก็จะได้งบฯ ไปมาก ทั้งที่บางพื้นที่สถานการณ์รุนแรงกว่า แต่กลับได้งบฯ น้อยกว่า เป็นต้น

ขณะที่นอกสภา เพื่อไทยยังเตรียมจัดเวทีวิพากษ์การจัดสรรงบฯ 2565 โดยทีมเศรษฐกิจของพรรค อาทิ นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง และนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค พท. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค พท. นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียน และทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยไว้ชำแหละงบฯ เพื่อขยายความจากการอภิปรายใน สภาหากมีสิ่งใดตกหล่นไปด้วย และอย่างที่เรารู้กันดี ทีมงานที่กล่าวมาข้างต้น คือคณะทำงานเศรษฐกิจที่เป็นคนทั้ง รวบรวม และจัดเตรียม ‘ข้อมูล’ ให้แก่ผู้อภิปรายในแต่ละด้าน ดังนั้น ข้อมูลในมือจึงถือว่าแน่นไม่แพ้เวทีสภา ถือว่าเป็น การเตรียมการชำแหละทั้งในและนอกสภาไปพร้อมกันในคราวเดียว

พาท “ก้าวไกล” ในการอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 นั้น ได้รับเวลารวม 6 ชั่วโมง มี ส.ส.จ้องคิวอภิปรายแล้วประมาณ 20 คน ‘ศิริกัญญา ตันสกุล’ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ฝ่าย นโยบาย เคยบอกไว้ว่า สไตล์ของพรรคก้าวไกล คือการอภิปรายหนึ่งคนหนึ่งเรื่องไม่ซ้ำกัน โดยการอภิปรายปีนี้ใช้ธีม ว่า

หากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะออกแบงบฯ เป็นปีแห่งการฟื้นฟูประเทศในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง รวมถึงการปรับลดงบฯ ในส่วนที่ไม่จำเป็น

อย่างไรก็ตาม ก้าวไกลมองว่า งบฯ 2565 มีปัญหาเชิงโครงสร้างค่อนข้างมาก เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาในยามที่รัฐบาลจัดเก็บรายได้ประชาชนลดลง สุดท้ายส่วนที่ขาดอยู่ก็ต้องใช้วิธีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล ‘ก้าวไกล’ จึงจะใช้ธีม “ปีแห่งการฟื้นฟู” มาอภิปรายการจัดทำงบประมาณในปี 2565 และตัวบุคคลที่จะจับตาออกฟาดฟันในศึกซึกฟอก คงจะหนีไม่พ้นพิธา ลิ่มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค, พิจารณ์ ชาวพัฒน์วงศ์ รองหัวหน้าพรรค, ศิริกัญญา, รัชสิมันต์ โรม รองเลขาธิการพรรค, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรค ฯลฯ มีอรรถนัยในการอภิปรายของฝั่งก้าวไกล สุดท้ายแล้ว ซึกฟอกงบประมาณปี 2565 ของ ‘ฝ่ายค้าน’ จะสามารถ ‘เบรก’ เสียงส่วนใหญ่ของฟาก ‘รัฐบาล’ ได้หรือไม่ นั่น คงต้องติดตามกันในการประชุมสภา

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_428654